
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๑๙ 

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สิบสี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานในก ากับ  

๑. กรมทรัพยากรน้ า 
๒. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
๓. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
๔. กรมทรัพยากรธรณ ี
๕. กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
๖. กรมป่าไม ้
๗. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
๘. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
๙. องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
๑๐. องค์การสวนสตัวแ์หง่ประเทศไทย 
 

ผลการพิจารณา 
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

หน่วยงานในก ากับ  
กรมทรัพยากรน้ า     ๑,๒๔๗,๓๗๗,๙๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมทรัพยากรน้ าในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามว่าในเรื่องประปาหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ า มีแนวทางบูรณการการท างานร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
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- ขอสอบถามกรมทรัพยากรน้ าว่าภายหลังได้ถ่ายโอนภารกิจบางส่วนไปให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว พบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ าหรือไม่ และมีแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างไร 

- ขอสอบถามว่าการที่กฎกระทรวงคิดน้ าประเภทที่๒ และ ๓ ของกรมทรัพยากรน้ า ถึงก าหนด
อัตราค่าน้ าเท่ากัน มีวัตถุประสงค์ประการใด 

- ตามที่กรมทรัพยากรน้ า มีโครงการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แต่มี
การขอรับงบประมาณเพื่อช าระหนี้ตามค าพิพากษาในปี ๒๕๖๗ และ ปี๒๕๖๘ ขอสอบถามว่าคดีความ
เรื่องอะไรและมีคดีใดบ้าง 

- ตามที่กรมทรัพยากรน้ า มีการก าหนดผลผลิตที่ว่าด้วยการเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์  
และเตือนภัยด้านน้ า ขอสอบถามว่ามีความแตกต่างจากระบบการเตือนภัยของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) อย่างไร 

- ตามที่กรมทรัพยากรน้ า มีโครงการพัฒนาและกระจายน้ าหลายโครงการ ขอสอบถามว่า  
มีหลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ให้มาอยู่ภายใต้โครงการดังกล่าวอย่าไร 

- ระบบเตือนภัยด้านน้ าของกรมทรัพยากรน้ า มีหลักการการท างานอย่างไร มีความรวดเร็ว  
ทันต่อสถานการณ์หรือไม่ อีกทั้ง ได้มีการประสานร่วมมือกับระบบเตือนภัยของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)หรือไม่ 

- ขอสอบถามว่ากรมทรัพยากรน้ า มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ Thai Water Plan อย่างไร 
- ขอสอบถามกรณีงบประมาณที่เกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพการพยากรณ์และการแจ้งเตื อนภัย

ด้านน้ านั้น หน่วยงานมีการซ่อมแซมสถานีน้ าเดิม แต่ในรายงานนี้ไม่มีการเพิ่มสถานีน้ าใช่หรือไม่ เพ่ือให้
การพิจารณาจะได้ไม่พิจารณาเรื่องของการทับซ้อนของรายงานงบประมาณ และขณะนี้ หน่วยงาน  
มีสถานีน้ าที่ต้องซ่อมแซมกี่สถานี และงบประมาณปี ๒๕๖๘ ที่หน่วยงานได้รับเพียงพอกับการซ่อมแซม
สถานีหรือไม่  

- ในเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันหน่วยงานมีการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างไร เพราะแอปพลิชัน
ทั้งหมดของหน่วยงานข้อมูลไม่ค่ายลงรายละเอียดมากนัก เป็นเพียงแอปพลิเคชันพ้ืนฐานเท่านั้น  

- ขอสอบถามความเห็นว่าของหน่วยงานว่า  หากมีการรวมแอปพลิเคชันของทุกหน่วยงาน 
ด้านน้ าและอุทกภัยให้อยู่ในแอปพลิเคชันเดียว จะดีหรือไม่ เพราะการแจ้งเตือนของหน่วยงานหลาย
หน่วยงาน ต่างพ้ืนที่ต่างวาระกันหมด ข้อมูลจึงไม่เหมือนกัน หน่วยงานมีการบูรณาการข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นหรือไม่  

- หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่เต็มจ านวน เช่น ในเรื่องระบบน้ าประปาหมู่บ้าน 
ที่ตั้งงบประมาณไว้ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใดและหน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการอนุมัติ
งบประมาณช่วยเหลือในลักษณะนี้อย่างไร  

- ขอสอบถามในเรื่องการประสานงานของหน่วยงานกับจังหวัด เพราะหน่วยงานกับ 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลมีส านักงานอยู่ในเขตพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งมีปัญหาคือ เมื่อมีการประสานการติดต่อ 
เพ่ือแก้ปัญหาให้ประชาชน หรือปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดต่อหน่วยงาน 
ผ่านการจัดส่งจดหมายซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานจะประสานงาน  
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยราชการในพ้ืนที่ที่หน่วยงานนั้นไม่มีสาขาของหน่วยงานตั้งอยู่อย่างไร 
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- การแบ่งเส้นผู้รับผิดชอบแหล่งน้ านั้นไม่ส าคัญ เพราะหากแหล่งน้ าเกิดปัญหาหากเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานใด สามารถแก้ไขปัญหาได้หากมีงบประมาณเพียงพอ  

- หน่วยงานดูแลพ้ืนที่ทางการเกษตรนอกเหนือจากพ้ืนที่ของกรมชลประทานจ านวน ๑๑๗  
ล้านไร่ จากพ้ืนที่ทั้งหมด ๓๒๐ ล้านไร่ โดยเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร ๑๔๙ ล้านไร่  และกรมชลประทาน
ได้ดูแลพ้ืนที่ ไปแล้ว ๓๕ ล้านไร่ แต่มีการถ่ายโอนไปแล้ว ๘ ล้านไร่ โดยกรมชลประทานได้งบประมาณ
จ านวนมากกว่าหมื่นล้าน แต่พ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ๑๑๗ ล้านไร่ หน่วยงานได้งบประมาณ 
๗๐๐๐ ล้านกว่าบาทเท่านั้น หน่วยงานจึงควรจัดสัดส่วนงบประมาณให้เหมาะสมมากขึ้น  

- หน่วยงานควรตรวจสอบและดูแลคลองแพอ้อม ระหว่างสมุทรสงครามและราชบุรี  ซึ่งอยู่นอก
เขตชลประทานและคาบเกี่ยว ๒ จังหวัดจึงไม่มีหน่วยงานใดดูแล 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เรื่องของการบรรจุโครงการ หน่วยงานจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถด าเนินการได้ หน่วยงานขอตอบว่า ทุกโครงการหน่วยงานจะต้องได้รับการร้องขอจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มเกษตรกรที่เดือดร้อนจะท าเรื่องมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการ
ส่งค าร้องมาที่หน่วยงาน  

ทั้งนี้หน่วยงานจะจัดส่งบุคลากรออกไปส ารวจพ้ืนที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งให้ความ
เห็นชอบก่อน เมื่อส ารวจแล้วจะมีการออกแบบเพ่ือให้ผ่านคณะกรรมการจังหวัดก่อน  หน่วยงานเพียง
บรรจุให้เข้าไทยวอเตอร์แพน และสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณได้ ท าให้การขอรับจัดสรร
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทแต่ได้รับจัดสรรเพียง ๔,๐๐๐ ล้านบาท 

- ส้มโอของหน่วยงานมีผลผลิตดีแต่หน่วยงานมีล าไยด้วย โดยหน่วยงานด าเนินการนอกเขต
ชลประทาน และมีการก าหนดโดยแผนที่ตามกฎหมายชลประทาน ดังนั้น นอกเขตชลประทานจึงมี 
กรมทรัพยากรน้ ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการ หากเป็นขนาดเล็กจะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ 

- กรณีประปาหมู่บ้านด าเนินการถ่านโอนเมื่อ ๑๐ ปีที่ผ่านมาจ านวน ๑๒,๐๐๐ กว่าแห่ง  
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ มีบางส่วนที่ด าเนินการด้วยตน เอง และวิเคราะห์ 
ค่าน้ าประปาหมู่บ้านได้คุณภาพและมาตรฐานหรือไม่ ด าเนินการทดสอบจ านวน ๒๐๐ หมู่บ้าน  
ปรากฏว่า ผ่านการทดสอบได้มาตรฐานจ านวน ๒๐ หมู่บ้าน สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความส าคัญ คือ การดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้านได้คุณภาพและมาตรฐาน  
และส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงน้ าสะอาด ด าเนินการอบรมเพ่ิมทักษะให้กับช่างขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล วงเงิน ๑๘๙ ล้านบาท และองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถตั้งงบประมาณบริหารจัดการ
น้ าประปาหมู่บ้าน 

- ระบบเตือนภัยป้องกันน้ าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ าป่าถล่ม ด าเนินการติดตั้งจุดเตือน
ภัยบริเวณริมเขา จ านวน ๒,๐๐๐ แห่ง ระบบจะค านวณความสามารถของดินอุ้มน้ าได้ปริมาณเท่าใด  
ถ้าฝนตกจ านวนเท่าใดที่ส่งผลให้ดินถล่ม เมื่อถึงปริมาณที่ก าหนดขึ้นสัญญาณเตือนแบบอัตโนมัติ  
เตือนไฟเขียว เหลือง แดง สีเขียวไม่อันตรายมาก ถ้าสีเหลืองเตรียมตัวมีผู้รู้ประจ าหมู่บ้าน แต่ถ้าสีแดง
เตือนต้องอพยพ ในการอพยพระบบแจ้งไปที่กรมทรัพยากรน้ ามีคนเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
ผลการด าเนินการแจ้งเตือนตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จ านวน ๑,๕๐๐ กว่าครั้ง จ านวน ๔,๐๐๐ กว่าหมู่บ้าน  
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ส่วนในปี ๒๕๖๗ จ านวน ๑๐๐ กว่าครั้ง ปี ๒๕๖๘ ยังไม่มีการแจ้งเตือนภารกิจของกรมทรัพยากรน้ า
เฉพาะกรณีดินถล่มน้ าป่าไหลหลากปกติมีเวลาประมาณ ๕ ถึง ๖ ชั่วโมง สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้า 
ได้เสมอ ข้อมูล ๑๐ ปี ย้อนหลังไม่พบผู้เสียชีวิต ส่งข้อมูลให้กับส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)  

- กรณีการแบ่งประเภทของน้ าได้ ๓ ประเภท ประเภทที่ ๑ น้ าเพ่ือการยังชีพ ประเภทที่ ๒  
น้ าเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว และเพ่ือผลิตน้ าประปา และอื่น ๆ ประเภททที่ ๓ การส่งน้ าจาก
ลุ่มเจ้าพระยาไปฝั่งตะวันออก ประเภทที่ ๒ ขั้นตอนการเปิดรับค าขอพิจารณาจากมวลน้ าทั้งหมด 
ความสมดุลของน้ าบริเวณต้นน้ า ปลายน้ า ปริมาณการใช้น้ าเท่าใด อย่ างไรเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับค าขอ มีผลบังคับใช้ปีแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ค านวณอัตราการใช้น้ า 
ที่ ๐.๓๗ สตรางค์ ต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร พิจารณาทบทวนทุก ๕ ปี และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ 
ขีดความสามารถทางการแข่งขันต่อภาคการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม  

- กรณีประเภทงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการขุดลอกลุ่มน้ าที่เป็นงานขนาดเล็ก
กรมทรัพยากรน้ าไม่สามารถด าเนินการได้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ 
หรือได้รับการร้องขอจึงสามารถเข้าไปด าเนินการได้ ส่วนการจัดท าค าขอรับงบประมาณตามแผนงาน 
โครงการ ต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการลุ่มน้ าจังหวัดก่อนกรอกข้อมูลลงใน Thai Water 
Plan สามารถแบ่งประเภทงานได้ดังนี้ การขุดลอก การกระจายน้ า ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
(สทนช) เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ผ่านหลักเกณฑ์ และแบบแปลนต้องผ่านการรับ รอง 
จากวิศวกร สภาพปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ  
แบบแปลนไม่ชัด เป้าหมายไม่ชัด เนื่องจากไม่มีต าแหน่งวิศวกร มุ่งเน้นเรื่องระบบกระจายน้ าที่มี
เป้าหมายชัดเจน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรมทรัพยากรน้ า มีค าขอรับงบประมาณ ๔๘,๐๐๐ ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

๗,๕๕๐ ล้านบาท เช่นเดียวกับ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ที่ขอรับงบประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท  
แต่ได้รับการจัดสรรประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจ ดังนั้น ในปีงบประมาณถัดไปควรให้ความส าคัญกับการลงทุนระบบการบริหารจัดการน้ า
เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น 

- กรมทรัพยากรน้ า ควรร่วมมือกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือผลักดันโครงการเพ่ิมมูลค่าสินค้า  
ทางการเกษตร ลดปัญหาสินค้าการเกษตรล้นตลาด เช่น การพัฒนาแหล่งน้ ารองรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น 

- กรมทรัพยากรน้ า ควรขยายโครงการระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไปยังพ้ืนที่
อื่นๆที่มีความเหมาะสม เพื่อช่วยให้พ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ ามากขึ้น 

- กรมทรัพยากรน้ า ควรบูรณาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ า 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ในการบริหารจัดการระบบน้ าประปาหมู่บ้านเพ่ืออุปโภค บริโภคเพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และต้องมีหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเนื่องจาก  
เป็นปัญหาความเดือดร้อนระดับประเทศ  
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 - กรมทรัพยากรน้ า ควรก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับถ่ายโอนภารกิจด้าน
ทรัพยากรน้ าให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกพ้ืนที่  เนื่องจากปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการจัดการด้านทรัพยากรน้ าที่แตกต่างกันตลอดจนเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและถ่ายทอดความรู้  
ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าของท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายร่มธรรม  ข านุรักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอให้กรมทรัพยากรน้ า ส่งข้อมูลโครงการ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ย้อนหลังเป็นเวลา ๕ ปี โดยให้ระบุด้วยว่า
แต่ละโครงการอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดบ้าง 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์  กรรมาธิการ ขอให้กรมทรัพยากรน้ าส่งข้อมูลล่าสุดว่าจ านวนผู้ขอ
อนุญาตใช้น้ าในแต่ละประเภทในแต่ละจังหวัด 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอให้กรมทรัพยากรน้ า ส่งข้อมูลตามรายการ ดังนี้ 
๑. ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ านวนของหน่วยงานท้องถิ่น

ที่รับโอน พร้อมกับแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจในอนาคต โดยให้ระบุว่ามีที่ใดบ้าง  
๒. ข้อมูลโครงการการเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ซึ่งมีเนื้องานเกี่่ยว

กับการจัดท าระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการอนุญาตใช้น้ า 
- นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอให้กรมทรัพยากรน้ า ส่งข้อมูลตามรายการ ดังนี้  
๑. แนวทางการเลือกพ้ืนที่ผลิตและจ าหน่ายประปาให้กับประชาชน จ านวนประชาชนและ

ครัวเรือนที่รับบริการ และ พ้ืนที่ที่รับบริการ และ  
๒. ข้อมูลแนวทางการประเมินและปรับปรุงคุณภาพประปาหมู่บ้าน 
- นายภัทรพงศ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอเอกสารชี้แจงว่า เกี่ยวกับแนวทางขั้นตอนการแจ้ง

เตือนของหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร เมื่อสถานีของหน่วยงานวัดผลจ านวนน้ าฝนว่ามีปริมาณมากแล้ว
จะต้องแจ้งเตือนอย่างไร หรือหากมีระดับน้ าสูงที่ท าให้เกิ ดโอกาสน้ าหลาก หน่วยงานมีขั้นตอน 
การแจ้งเตือนภายในหน่วยงานอย่างไร ต้องมีการลงนามอนุมัติข้อมูลหรือไม่ ก่อนส่งข้อมูลต่อให้กับ
หน่วยงานอื่นภายนอกได้รับข้อมูลได้ เพ่ือให้ทราบว่ามีความยุ่งยากหรือไม่  ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงาน  
มหีอเตือนภัยแต่ไม่มีการด าเนินงาน จึงขอเป็นเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนในส่วนนี้   

- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอให้ชี้แจงเป็นเอกสาร จากกรณีแผนกระจายอ านาจ
หน่วยงานมีการถ่ายโอนแหล่งน้ าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดจ านวนแหล่งน้ าว่า  
การถ่ายโอนแหล่งน้ าต้องขนาดต่ ากว่า ๒ ล้าน ลูกบาศก์เมตร และมีการของบประมาณมาด้วยแต่มีการ
คืนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องการทราบเส้นแบ่งระหว่างหน่วยงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการถ่ายโอนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ว่ามีการแบ่งเรื่อง
ของการถ่ายโอนหรือการแบ่งผู้ดูแลแหล่งน้ าอย่างไร หน่วยงานที่รับผิดชอบคือผู้ใด ตามแผนกระจาย
อ านาจ 
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- นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย กรรมาธิการ ขอสอบถามว่า แผนพัฒนาแหล่งน้ าแต่ละพ้ืนที่  
ในแต่ละจังหวัด จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการน าแผนไปอธิบายให้ก านันผู้ใหญ่บ้านทราบ  
เพ่ือให้ประชาชนทราบว่าแหล่งน้ าแต่ละแห่งที่จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ าที่หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล ดังนั้น
หน่วยงานจึงควรจัดส่งเป็นเอกสารว่า แหล่งน้ านั้นเป็นของหน่วยงานใดและมีหลักเกณฑ์แบ่งอย่างไร 

- นายวุฒิพงศ์  นามบุตร นโยบายของหน่วยงานต้องการกระจายน้ าให้ชุมชน ซึ่งมีการจัดท า
ระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งชุดเล็กและใหญ่ ในเอกสารหน้า ๑๐๖ ชุดละ ๔ ล้านบาท 
ทั้งนี้ หลายหน่วยงานมีเรื่องโซล่าเซลล์จ านวนมาก หน่วยงานมีการก าหนดราคากลางของมาตรฐาน
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนด หน่วยงานใช้มาตรฐาน กี่กิโลวัตต์  
และแปลงไฟฟ้าได้เท่าใด  และหน่วยงานได้ก าหนดราคากลางเองหรือเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น 
โดยให้จัดส่งเป็นเอกสารเป็นแบบแปลงของโครงการจ านวน ๑ ชุด ๔ ล้านบาท และรายละเอียด
โครงการทั้งหมด เพ่ือให้สามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น เพ่ือใช้ในการเทียบเคียงการขอรับ
จัดสรรงบประมาณในปีต่อไปให้มีมาตรฐานการก าหนดราคากลางที่เท่ากัน  

- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ  กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดแนวทางการแบ่งประเภทโครงการและขนาดของโครงการในการขอรับ
งบประมาณตั้งงบประมาณที่หน่วยงานใด อย่างไร 

๒. แนวทางการเข้าถึงฐานข้อมูลเรื่องน้ าในระบบ Thai Water Plan (Username Password) 
พิจารณารายเอียดแผนงาน โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  

- นายวุฒิพงษ์  นามบุตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเจ็ด ขอเอกสารเกี่ยวกับ
รายละเอียดดังมีรายการดังต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดการก าหนดคุณสมบัติ โซลาร์เซลล์ ที่มีมาตรฐานกลางสามารถเทียบเคียง 
กับหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการเรื่องของระบบโซลาร์เซลล์สามารถเชื่อมต่อกับระบบการกระจายน้ า  
ไปในชุมชนมาตรฐานเดียวกัน เช่น ระบบอินวอร์เตอร์ แผงโซล่าเซลล์ อย่างไร และแนวทางการแบ่งปัน
การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไร  

๒. รายละเอียดระบบแอพพลิเคชั่น ที่สามารถทราบล่วงหน้าฝนตกพ้ืนที่ใดบ้าง ประชาชนหรือ
หน่วยงานราชการสามารถหาแนวทางป้องกันต่อไป  

- นายอดิพงษ์   ฐิติ พิทยา กรรมาธิการ  ขอเอกสารเกี่ ยวกับรายละเอียดหลัก เกณ ฑ์ 
และแนวทางการเขียนค าขอที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณไปด าเนินการขุดลอกคลอง อย่างไร  

 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล    ๓๗๑,๘๖๕,๒๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ปัจจุบันในฤดูแล้งจะเกิดการขุดเจาะจัดหาน้ าบาดาลหลายพ้ืนที่ ขอสอบกรมทรัพยากรน้ า

บาดาลว่า มีแนวทางหลักเกณฑ์เพ่ือบริหารจัดการการขุดเจาะหาน้ าบาดาล เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพของพืน้ที่หรือไม่ 
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 - โครงการเติมน้ าใต้ดินของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล มี เนื้องานและก าหนดเป้าหมาย 
ของโครงการดังกล่าวอย่างไร 
 - ขอสอบถามว่ากรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีมาตรการฉกุเฉนิชว่ยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา
น้ าบาดาลปนเปื้อนสารเคมีรุนแรงอย่างไร 
 - กรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีการก าหนดวิธีการค านวณค่าน้ าอย่างไร 
 - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือความมั่นคงระดับชุมชนของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
ตั้งเป้าหมายว่าประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๙,๘๐๐ ครัวเรือน ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 
๘,๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ขอสอบถามว่ามีแนวทางการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างไร 

- ขอสอบถามหน่วยงานว่ามีความคิดเห็นอย่างไร กรณีระบบประปาหมู่บ้านผู้ที่ตัดสินใจปล่อย
น้ า คือ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งในอดีตท าได้เพราะพ้ืนที่เกษตรไม่ได้พัฒนาเป็นรูปแบบเมือง
เหมือนปัจจุบัน แต่การใช้น้ าในปจัจุบันมีความเป็นเมืองมากขึ้น เช่น มีหมู่บ้านจัดสรรเกิน ซึ่งจากในอดีต
เป็นทุ่งนา ท าให้น้ าในหมู่บ้านไม่เพียงพอ จนผู้ใหญ่บ้านต้องเปิดปิดน้ าเป็นเวลาท าให้เวลากลางคืน 
ประชาชนไม่มีน้ าใช้ จนท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมาช่วยเจาะบาดาล หน่วยงานมีแนวทาง
ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องนี้อย่างไร   

- หน่วยงานควรแก้ไขปัญหาน้ าในหลายพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ าประปา โดยให้แก้ไขปัญหาในส่วน
พ้ืนที่ที่ห่างไกลเมืองก่อน ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมาก  

- หน่วยงานมีระบบประปาน้ าบาดาลให้กับชุมชนแต่มีปัญหาว่าแหล่งน้ านั้นเป็นแหล่งน้ าเค็ม 
หน่วยงานมีแนวทางแปลงน้ าเค็มเป็นจืดได้หรือไม่ เพ่ือให้ประชาชนอุปโภคและบริโภค  

- การเจาะบ่อบาดาลขอหน่วยงานขอให้มีการด าเนินการให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เช่น ในพ้ืนที่
ราชบุรีมีการขอเจาะบ่อบาดาลมา ๑๐ กว่าปี แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ และกรมทรัพยากรน้ า
บาดาลมีงบประมาณที่ตั้งไว้ในพ้ืนที่อยู่ที่  ๑๖ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ซึ่งในการตรวจสอบพ้ืนที่ 
ควรตรวจสอบให้มากขึ้นและงบประมาณอาจจะไม่เพียงพอ เพราะในพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหาย  
มีสารเคมีในพ้ืนที่ และกรมโรงงานมีอปุสรรคในการตรวจสอบพื้นที่จากการซ่อนกากอุตสาหกรรม ดังนั้น
หน่วยงานจึงควรตรวจสอบก่อนเพื่อไม่ให้งบประมาณเสียเปล่า 

- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมหรือการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์
เข้าถึงแหล่งน้ าสะอาดบริเวณพ้ืนที่ใด  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีพ้ืนที่ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในพ้ืนที่ทับซ้อนอย่างเช่น ส านักงานปฎิรูปที่ดิน 

เพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.) บูรณาการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ าบาดาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
มีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณามากกว่าขั้นตอนปกติ ในการขอใช้พ้ืนที่ของส านักงานปฎิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) หรือ กรมป่าไม้ 

- กรณีการประชาสัมพันธ์เขา้ถงึบประมาณในประเภทต่าง เช่น โครงการขนาดเล็ก การรวมกลุ่ม
เกษตรกรพ้ืนที่  ๖๐  ไร่ เกษตรกรจ านวน ๖  ราย เป็นเกษตรกรขนาดเล็กรวมกลุ่มเพ่ือขอน้ า 
เพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
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- กรณีเรื่องการเติมน้ าอยู่ระหว่างการด าเนินการเป็นโครงการเติมน้ าขนาดเล็ก และการจัดท า
แผนที่น้ าบาดาลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อยู่ในแอปพิเคชั่น  

- กรณีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับโครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้วอยู่ในความดูแล  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบูรณาการร่วมกันขยายผลการด าเนินงานให้ครอบคลุม 
ความต้องการใช้น้ า 

- กรณีขับเคลื่อน (MOU) เอ็มโอยูกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรพิจารณาด้านแหล่งน้ าให้เป็น
ต้นทุนในการขอสินเชื่อหรือพัฒนาร่วมมือกับธนาคารเพ่ือการเกษตร ส่งเสริมเกษตรด้านการตลาด  
การเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเทคนิคการเพาะปลูก  

- กรณีการปนเปื้อนน้ าบนดิน จึงต้องมีมาตรการฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนจากการปนเปื้อน 
ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยการจ ากัดพ้ืนที่ปนเปื้อนไม่ให้มีสารละลายขยายตัวออกไป และหาแหล่งน้ า
สะอาดเข้าไปสนับสนุนประชาชนที่เสียโอกาสในการใช้น้ า 

- กรณีกรมทรัพยากรน้ าจัดท าโครงการให้กับประชาชนไม่ได้คิดต้นทุนที่รับลงทุนโครงส่งมอบ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกลุ่มผู้ใช้น้ า คิดค่าน้ าตั้งแต่จ านวน ๕ บาท ถึง ๑๑ บาท  
ต่อ ๑ ลูกบาศก์เมตร ส าหรับการอุปโภคบริโภค 

- กรณีหลังจากที่ส่งมอบโครงการต้องมีการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องสูบ อุปกรณ์พลังงาน
แสงอาทิตย์ต้องซ่อม ก าหนดว่าให้กลุ่มผู้ใช้น้ าตั้งกองทุนเพื่อสะสมเงินเพ่ือดูแลให้ยั่งยืน 

- กรณีการท าเกษตรในพื้นฐานของน้ าบาดาลเปน็การผสมผสานกบัน้ าที่มีอยู่เดมิ หรือเป็นการใช้
น้ าบาดาลอย่างเข้มงวดในระยะสั้น ๆ เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้ง เกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้ า
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดมีศักยภาพผลิตผลทางการเกษตรพืชที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้ เช่น กล้วยและผลไม้ที่มีมูลค่า
สูง และสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ 

- กรณีการบริหารจัดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ ากับองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างใกล้ชิด 
และองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ า สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับการสูบน้ าได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน 

- กรณีแผนที่ศักยภาพน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาลด าเนินการพัฒนาอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนสามารถใช้งานได้สะดวก ผ่าน แอฟพิเคชั่น Badan4Thai  

- กรณีการน าน้ าเค็มให้เป็นน้ าจืดด าเนินการด้วยวิธีเดียว คือ การกลั่นด้วยการกรองน้ า 
ด้วยระบบ RO (River Osmosis) กรณีหากมีปริมาณน้ าเค็มมากท าให้ต้นทุนการกลั่นสูงขึ้นประชาชน 
ไม่สามารถจ่ายค่าบริการได้ กรมทรัพยากรน้ าบาลจึงเลือกใช้วิธีน าน้ าจากพ้ืนที่ใกล้เคียง  เข้าไปในพ้ืนที่ 
ที่เป็นน้ าเค็มแทน  
 - กรณีสารเคมีปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภท วีโอซี ชนิดสารก่อมะเร็ง มีความต่อเนื่อง
ยาวนานไม่สามารถแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จได้ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล จึงตั้งงบประมาณเพ่ือจัดการ  
กับแหล่งปนเปื้อน แนวทางที่  ๑. กักเก็บสารเคมีที่บริษัทตั้งอยู่บูรณาการร่วมกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษ และแนวทางที่ ๒. จัดตั้งกองทุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
เป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับพ้ืนที่รอบข้างโรงงานที่ได้รับผลกระทบน้ าไม่สามารถใช้ได้ แก้ปัญหาโดย
โครงการน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในจุดที่ห่างไปน าน้ าสะอาดกลับเข้ามาในพ้ืนที่โรงงานเพ่ือให้กับ
ประชาชนที่เดือดร้อน 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ควรก าหนดมาตรฐานการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค  

ให้เป็นแนวทางเดียวกันและครอบคลุมทุกพ้ืนที่เนื่องจากในหลายพ้ืนที่การขุดเจาะน้ าบาดาลยังไม่ได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ไม่สามารถน าน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นการขุดเจาะ 
ที่ไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าใต้ดินให้ได้รับผลกระทบ  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายร่มธรรม  ข านุรักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ส่งข้อมูล

โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ย้อนหลังเป็นเวลา ๕ ปี โดยให้
ระบุด้วยว่าแต่ละโครงการอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดบ้าง 

- นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ขอให้กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล ส่งข้อมูลตามรายการ ดังนี้  

๑. แผนที่ศักยภาพน้ าบาดาลของจังหวัดศรีสะเกษ  
๒. หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ การประเมินความเหมาะสมของโครงการในแต่ละโครงการ 

ประกอบด้วย โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาน้ า
บาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลระยะไกล เพ่ือแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลน 

- นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ส่งข้อมูลการขุดเจาะ
บาดาลเพ่ือการเกษตรและการประปา โดยให้ระบุว่าเมื่อเจาะบาดาลแล้วสามารถใช้ได้และใช้ไม่ได้
จ านวนกี่บ่อ ปริมาณน้ าที่ได้จากการขุดเจาะ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗ 

- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 
๒๕๖๗ จัดท าบ่อบาดาล ๑๕๐๐ กว่าล้านแต่คณะอนุกรรมาธิการได้มีมติเสนอให้ปรับลดงบประมาณ
รายการนี้ แต่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีมติไม่ให้ปรับลดจึงขอสอบถามหน่วยงานว่า หน่วยงาน
ด าเนินการโครงการนี้ถึงขั้นตอนใดแล้ว โดยข้อให้ชี้แจงโดยจัดส่งเป็นเอกสาร 

- นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย กรรมาธิการ ในส่วนของแผนที่ศักยภาพน้ าบาดาล ประชาชน
ต้องการทราบแผนดังกล่าว เพราะหากมีปัญหาเรื่องน้ าไม่พอใช้ ประชาชนไม่ทราบว่า ในพ้ืนที่มีน้ า
บาดาลในพ้ืนที่เพียงพอหรือมีศักยภาพหรือไม่ จึงขอสอบถามเป็นเอกสาร 

- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ  กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาการถูกปรับลดงบประมาณในปี ๒๕๖๗ จาก ๒,๐๑๕ 
ล้านบาท คงเหลือ ๔๘๒ ล้านบาท อย่างไร 
 ๒. รายละเอียดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ขอทราบผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงาน อย่างไร และการประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการที่เห็นควรได้รับการส่งเสริมอย่างไร  
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   ๑,๒๗๕,๒๔๑,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- เนื่องจากปัจจุบันสภาพภูมิอากาศได้เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จนส่งผลกระทบทรัพยากร

ชายฝั่งทะเลในหลายพ้ืนที่ จึงขอสอบถามว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการประเมินผล
กระทบที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ และ มีแนวทางการรับมืออย่างไร 
 - ขอสอบถามว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีแนวทางการอนุรักษ์โลมาอิรวดีและ
รักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลาที่มีความซับซ้อนทางนิเวศวิทยาอย่างไร 
 - ขอสอบถามว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการดูแลพ้ืนที่ป่า
ชายเลนอย่างไร มีพ้ืนที่ที่ต้องดูแลจ านวนกี่ไร่ในพ้ืนที่ใดบ้าง 
 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอ านาจประกาศเขตพ้ืนที่อนุรักษ์และห้ามไม่ให้มีการท า
ประมงที่อาจท าลายทรัพยากรใต้ทะเลหรือไม่ เพื่อสงวนไว้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการท่องเที่ยว 
 - ขอสอบถามกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่า แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๒๕๗,๘๐๑,๑๐๐ บาท โดยให้พ้ืนที่ทางทะเล ชายฝั่งทะเล 
และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการนั้นจะมีแนวทางการด าเนินการอย่างไร 
 - ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอรับงบประมาณส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ  
ภาคทะเล ขอสอบถามว่ามีการก าหนดตัวชี้วัดอย่างไร และมีผลการด าเนินการย้อนหลัง ๓ ปีอย่างไร 

- การอนุรักษ์ปลาโลมาอิรวดีเกี่ยวกับหลายองค์กรเพราะจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบ
สงขลา และธนาคารโลกไม่ยอมปล่อยเงินกู้เพราะห่วงเรื่องปลาโลมาอิรวดี ท าให้หน่วยงานต้องมา
เกี่ยวข้องด้วยในเรื่องการสร้างสะพาน จึงขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนในเรื่องนี้อย่างไร มีข้อสรุป 
แล้วหรือไม่ จึงขอทราบในรายละเอียด 

- ส่วนเรื่องของทุ่นในปีนี้ไม่มีการขอรับจัดสรรงบประมาณเรื่องนี้ แต่ปีที่แล้วและปีก่อน ๆ  
มีการขอรับจัดสรรงบประมาณรายการนี้ เช่น การสร้างทุ่นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นโครงการที่
สวยงาม และในขณะนั้นผู้น าท้องถิ่นได้จัดท ากิจกรรมจิตอาสา แต่ปัจจุบันทุ่นที่สร้างเสร็จเพียง ๕ - ๖ 
เดือน มีการรื้อถอนมากองไว้ที่ฝั่งมานานถึง ๒-๓ ปีแล้ว  เพราะเจ้าหน้าที่อ้างว่า หากน าลงน้ าอีกครั้ง 
จะมีค่าใช้จ่าย หน่วยงานจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพราะงบประมาณจัดท าทุ่นนี้ สูงถึง ๔ ล้านกว่าบาท  

- ส่วนเรื่องเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งชายทะเล ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ที่จัดสร้างเมื่อ  
๕ - ๖ ปีที่แล้ว มีสภาพที่เสียหาย ขณะนี้มีการกัดเซาะไปถึงริมถนนแล้ว แต่เป็นเขื่อนป้องกันของ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งหน่วยงานมีการตั้งงบประมาณการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งจ านวน  
๔๐ กว่าล้าน  

ทั้งนี้ จึงให้หน่วยงานพิจารณาถึงการออกแบบโดยให้พิจารณาถึงพ้ืนที่ด้วย เพราะแต่ละพ้ืนที่
กระแสคลื่นและกระแสน้ าไมเ่หมือนกัน ไม่ควรด าเนินการเหมือนกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพราะใช้
ประโยชน์ไม่ได้ซึ่งเท่ากับสูญเปล่า 
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- ขอสอบถามในเรื่องแนวกันคลื่น โดยขอให้หน่วยงานสรุปความรู้ด้านวิชาการว่า หน่วยงาน  
มีการถอดบทเรียนเรื่องของแนวกันคลื่นว่า พ้ืนที่ใดควรจัดท าแนวกันคลื่นอย่างไร เพราะแต่ละจุด  
มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขอทราบผลการศึกษาว่าแต่ละหน่วยงานท าแนวกันคลื่นแตกต่างกันอย่างไร 
และควรบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

- ขอสอบถามว่า โครงการของภายใต้แผนยุทธศาสตร์โครงการต่อเนื่อง หน่วยงานได้มีการ
ทบทวนโครงการอย่างสม่ าเสมอหรือไม่  มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทั้ง ๗ โครงการนี้ ในหน้า  
เช่น โครงการในหน้า ๑๗๘ ๑๘๐ ๑๘๓ ๑๘๖ ๑๘๘ และ๑๙๓ เป็นต้น หรือไม่  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การบูรณาการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหน่วยงาน มีการด าเนินการ ๓ แนวทาง คือ แนวทาง

นโยบาย และมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการในการแก้ปัญหาการจัดเซาะชายฝั่งแห่งชาติ เพ่ือก าหนด
แนวทางให้แตล่ะหน่วยงานมีการบูรณาการและแก้ปัญหาไปในแนวทางเดยีวกัน และพิจารณาผลกระทบ
ที่อาจเกิดในพ้ืนที่อื่นจนเกิดการกัดเซาะเพ่ิมเติม รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล และสร้างเครือข่าย
ประชาชนด้วย   

-  เรื่องโลกร้อนโลกรวนจนเป็นปัญหาให้เกิดปะการังฟอกขาวซึ่งหน่วยงานได้เตรียมแผนรับมือ
ในเรื่องนี้มาแล้ว โดยได้ใช้แผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนมกราคมเพ่ือแก้ปัญหาปะการัง
ฟอกขาว และมีการยกระดับแผนแก้ปัญหา ๓ ระดับ คือลดภัยคุกคาม งดกิจกรรม และช่วยเหลือ  
ท าให้ในปีนี้ปัญหาปะการังดีขึ้น ร้อยละ ๘๐ โดยในฝั่งอ่าวไทย ปะการังตายร้อยละ ๓๐ ฝั่งอันดามัน 
ตายร้อยละ ๑๐ เท่านั้น ท าให้เกิดผลกระทบไม่มากนัก 

- หน่วยงานกับนักวิชาการของทุกสถาบันได้มีการส ารวจพบว่า หญิงทะเล ตายเพราะน าทะเล
รวนระดับน้ าต่างจากปกติท าให้พะยูนตาย ๖ ตัว แต่ในขณะนี้มีการก าหนด ๑๒ พ้ืนที่หลักในการ
แก้ปัญหานี้ท าให้ปัจจุบันพะยูน ตายเพียง ๑ ตัวเท่านั้น    

- เรื่องทะเลสาบสงขลานัน้ เป็นเขตห้ามล่าสัตวป์่า โดยหน่วยงานได้บูรณาการจัดท าแผนอนุรักษ์
โลมาแล้ว ๕ แนวทาง เช่น แผนลดภัยคุกคาม การเพ่ิมความสมบูรณ์ของที่อยู่อาศัยและอาหาร  
หรือการเพิ่มประชากร การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานชุมชนเพ่ืออนุรักษ์อย่างยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งแผนงานนี้
หน่วยงานได้ขอรับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗  

- หน่วยงานมีแผนงานในการดูแลป่าชายเลน  ๑.๔ ล้านไร่ แต่ในปีนี้จัดแผนใหม่ครอบคลุมพื้นที่ 
๓.๔ ล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่เดิมด้วย มีการจัดท า ๔ โซน เช่น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ พ้ืนที่เอกชน 
แก้ปัญหาภาษีท่ีดินและพื้นที่ป่าชายหาด เป็นต้น 

- ส่วนในเรื่องการเพาะเลี้ยงปะการัง เนื่องจากปะการังเป็นสัตว์คุ้ม ครอง จึงได้ให้ เป็น 
สัตว์คุ้มครองที่ให้สามารถเพาะพันธุ์ได้เพื่อส่งเสริมทางเศรษฐกิจได้ มีการจัดท าพ้ืนที่ประกาศเป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์ เพ่ือจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล ควบคู่กันไป 

- เรื่องบประมาณที่นัน้ส่วนใหญ่เปน็งบผูกพันจากงบลงทุนของปีก่อน และมีการของงบประมาณ
ในการซ่อมเรือ ๓ ล า  ๒๕ ล้านบาท เพ่ิมมาด้วย 

- ส่วนปัญหาการตัดป่าชายเลนท าร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการคลังเพ่ือให้เสียภาษีต่ าลง
เพราะเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ ซึ่งจะขับเคลื่อนได้ไม่เกินปีนี้ 
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- ส่วนเรื่องการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานหน่วยงานรับไปด าเนินการ โดยจะขับเคลื่อนได้โดยจะท า
การเชิงรุกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การปลูกป่าโดยใช้งบประมาณของภาครัฐ เมื่อ ๑๐ - ๒๐ ปีที่แล้วมีการปลูกป่า แสนไร่  
แต่ต่อไปจะปลูกป่าโดยใช้ CSR จากภาคเอกชน มาร่วมเพราะพ้ืนที่ป่าปลูกใหม่หมดแล้ว ๓๐  
กว่าหน่วยงาน แต่หน่วยงานมีแนวทางจะฟ้ืนฟูป่าชายเลนชุมชนและให้คนในชุมชนมาช่วยดูแลซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง 

- เรื่องการการบุกรุกเป็นปัญหาจากมีผู้บุกรุกรายใหญ่ส่วนใหญ่ถูกด าเนินการทางกฎหมาย  
แล้ว เหลือแต่รายย่อย ท าให้ตัวเลขตามเปา้หมายไมไ่ดต้ามเปา้ที่ ๓,๐๐๐ แต่ถือว่าเป็นความส าเร็จในเชิง
บริหารจัดการและในอนาคตจะมีการลดเป้าหมายให้ตรงกับสถานการณ์จริง 

- หน่วยงานจะจัดส่งข้อมูลเรื่องการด าเนินคดี ๓ ปีย้อนหลัง ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
- เรื่องปลาโลมาอิรวดีนั้น หน่วยงานได้จัดท าแผนงานแล้ว ซึ่งจะประกอบการน าเสนอ

คณะรัฐมนตรีกู้เงินกับธนาคารโลกต่อไป  
- ในเรื่องเขื่อนป้องกันตลิ่งจะให้หน่วยงานในพ้ืนที่ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการ

เสนอเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองต่อไป  
 - ในช่วงแรกหน่วยงานมีการบูรณการ ๓ หน่วย กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และหน่วยงานได้ด าเนินการไปแล้ว และก าลังยกระดับการแก้ปัญหา คือ ออกมาตรการ ขาว เขียว เทา 
ในช่วงแรกยังมีช่องว่างแต่ละสีอยู่ แต่หน่วยงานก าลังหาแนวทางแก้ปัญหาในที่เดียวแต่รวมทั้งหมด 
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยประชาชนจะต้องรอ ๓ ปีในการด าเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานจะด าเนิน
โครงการชั่วคราว (อ่อน) ก่อน เพ่ือบรรเทาผลกระทบการกัดเซาะเบื้องต้นก่อน 

- ส่วนการจัดท าพิพิธภัณฑ์ และศูนย์มรดกโลก หน่วยงานให้ความส าคัญกับป่าชายเลนแต่การ  
โปรโมทต้องมีการวางระบบและจัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม หน่วยงานมีระบบภายใน
และมีกรรมการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือฟังเสียงสะท้อน หากมีประเด็นใดมีปัญหา
หน่วยงานจะน ามาปรับปรุง เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการและมีความซ้ าซ้อน

กัน เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า และ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น  
จึงขอสอบถามว่ามีแนวทางบูรณาการและการบริหารจัดงบประมาณอย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดการใช้
งบประมาณซ้ ากัน 
 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมปะการังเพาะเลี้ยง  
อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทะเลที่จังหวัดระยอง ว่ามีการทับซ้อนกับภารกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือไม่ 
หรือโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชาวเลนที่จังหวัดระนอง โครงการนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในลักษณะใด 
และความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับเป็นอย่างไร รวมทั้งขอเอกสารเพ่ิม ที่หน่วยงานรายงานที่เกี่ยวกับ
ชายฝั่งด้วย 

- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ กรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้วางท่อก๊าซผ่านป่า
ชายเลนบริเวณบางประกง ขอเอกสารที่เกี่ยวกับสรุปผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น ว่ามี
ผลกระทบเรื่องใดบ้าง  

 
กรมทรัพยากรธรณี     ๓๘๔,๓๕๐,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมทรัพยากรธรณีในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามกรมทรัพยากรธรณีว่า เหตุใดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แผนการ

ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี ถึงก าหนดเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดเลย
เท่านั้น 

- ในเรื่องของการจัดท าบัญชีแร่ ๑๔.๘ ล้านตัน ขอให้ชี้แจงว่าเป็นแร่ลิเทียมจริงหรือไม่เป็น
อย่างไรให้อธิบายว่าเป็นอย่างไรเพราะเป็นแร่ส าคัญ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เรื่องการดูแลพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อศึกษาออกแบบพิพิธภัณฑ์ให้มี

ความทันสมัยเป็นระดับต้น ๆ ของเอเชียแล้ว โดยหน่วยงานตั้งใจจะท าให้ได้ที่สุด 
-ในเรื่องการจัดตั้งอุทยานธรณีที่จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานได้มีการจัดประชุมในเรื่องนี้แล้ว  

โดยมีแผนที่จะขับเคลื่อนเป็นอุทยานธรณีในระดับ UNESCO ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
สนับสนุนด้วย 

- ในเรื่องการขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาโดยมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในเมืองรอง เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึงหรืออุทยานต่าง ๆ จะมีการศึกษาและพัฒนา 
ที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นในหลายจังหวัด เช่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์ อุทัยธานี เชียงใหม่ 
เชียงราย และนครราชสีมา เป็นต้นซึ่งอยู่ในแผนของหน่วยงานในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงธรณีวทิยา 

- การส ารวจแหล่งธรณีวิทยาที่ส าคัญนั้น อาจได้รับผลกระทบกับสัมปทานต่าง ๆ หน่วยงาน 
ให้ความส าคัญเช่นกันซึ่งจะพิจารณาให้ข้อมูลที่ส าคัญ โดยให้ความส าคัญกับประโยชน์ให้เกื้อกูลกัน  
กับประชาชนในพ้ืนที่  

- ในเรื่องพัฒนาพ้ืนที่ธรณีพิบัติภัย จากเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แนะน าเมื่อปีที่แล้ว 
หน่วยงานจึงจัดกิจกรรมเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งหน่วยงานวางแผนไว้แล้ว 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๑๔ 
 

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ หน่วยงานได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
ด้านวัฒนธรรมกับทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรณีแล้ว 

- ส่วนเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง หน่วยงานจะรายงานเป็นเอกสาร 
- ประเทศไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์มีแร่ ๔๐ กว่าชนิด มูลค่า ๔๔,๐๐๐ ล้านล้านบาท การน าแร่

มาใช้ เป็นเรื่องการพัฒนาประเทศ และเป็นอ านาจต่อรองของประเทศในการลงทุน หรือการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือ
รถอีวีต่างๆ  

- ในเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารสิทธิเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติซากดึกด าบรรพ์ หน่วยงานจะจัดส่ง
เป็นเอกสาร อีกครั้ง 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์มีความทรุดโทรมในหลายส่วน ดังนั้น กรมทรัพยากรธรณี ควรพิจารณา
เร่งรัดซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้มีความทันสมัย
และเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนมาสนใจประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาเพ่ิมมากขึ้น 
 - ก ารส่ ง เสริมก ารท่ อ ง เที่ ย วอุ ท ยาน ธรณี ต ามแนวทางสากล  (UNESCO Geopark)  
กรมทรัพยากรธรณี ควรเรียบเรียงข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ผ่านทางเว็บไซต์ 
แทนการใช้ภาษาในเชิงวิชาการ เพื่อดึงดูดให้บุคคลทั่วไปมีความสนใจด้านธรณีวิทยาเพ่ิมมากขึ้น 
 - กรมทรัพยากรธรณี ควรท างานเชิงรุกประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการให้
สัมปทานโม่หิน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการท าอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ธรณีวิทยา 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้กรมทรัพยากรธรณี ข้อมูลแนวทางการให้พ้ืนที่

สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล 
(UNESCO Geopark) 

- นายเอกราช อุดมอ านวย กรรมาธิการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรม ขอสอบถามว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร โครงการส่งเสริมทางธรณีวิทยาเพ่ือบริหารจัดการ
ชายฝั่งขอทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยให้จัดส่งเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
พิจารณา 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอให้หน่วยงานส่งรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ 
การพัฒนาการแจ้งเตือนภัยพิบัติมาให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาในเรื่องของความซ้ าซ้อน  
ของโครงการ   

- นายอดิพงษ์  ฐิติพิทยา กรรมาธิการ ขอให้จัดส่งเป็นเอกสารชี้แจงปัญหาทับซ้อนของที่ดิน  
และแนวทางการจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดินให้กับประชาชนโดยยึดหลัก
มวลชนเป็นที่ตั้ง ในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาร่วมกัน
ในภูมิภาคต่างๆ ด้วย 
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ๕,๙๓๓,๗๑๘,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- การมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในวนอุทยาน สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการ คือ ความเป็นธรรมชาติ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชต้องดูแลนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังต้องให้ความส าคัญ 
ในเรื่องการตลาดและการพัฒนาพนักงาน เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับเอกชนได้ เพราะนั กท่องเที่ยว
ต้องการความสะดวกสบายและการดูแลเอาใจใส่อย่างดี 
 - ส าหรับเรื่องไฟป่า ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์มีเทือกเขาภูพานที่ล้อมรอบจังหวัด โดยเฉพาะ
อ าเภอเขาวง ปัญหาเรื่องไฟป่าเกิดขึ้นเยอะมาก มีศูนย์ป้องกันไฟป่าบนภูพาน อยากให้มีการฝึกอบรม
ประชาชนทุกอ าเภอทั่วประเทศ โดยเฉพาะการอบรมให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้มีทักษะและมีพ้ืน
ฐานความรู้ในการป้องกันไฟป่า และมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันไฟป่า 
 - ส าหรับเรื่องลิงถือเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ จ านวนประชากรของลิงมีมากเกินไป ลิงออกมา
หากินตามถนนจนท าให้เกิดอุบัติเหตุ มีปัญหาการจราจรต่าง ๆ ตามมา ซึ่งเป็นปัญหาที่กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ควรให้ความส าคัญในการแก้ไขด้วย 
 - ส าหรับปัญหาไม้หวงห้ามที่มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่อุทยาน โดยเฉพาะไม้พะยูง 
ควรมีการอนุรักษ์ไม้หวงห้าม เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เห็นว่ามีไม้ที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคม  
 - พ้ืนที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ที่มีวัวแดงมากที่สุดในประเทศไทย อยากให้ท าเป็นพื้นที่อนุรักษ์
และเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะว่าวัวแดงจ านวนมากที่ลงมากินน้ าในเขื่อน เป็นภาพที่สวยงามน่าชมมาก 
โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนก็สามารถจัดกิจกรรมส่องสัตว์ได้ สามารถส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยว  
ของจังหวัดได้  
 - ส่วนกรณีที่ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าในพ้ืนที่อุทยานต่าง ๆ เพ่ือไปใช้ประโยชน์ เช่น  
การไปเก็บเห็ด ควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ท ามาหากินบ้าง เพราะบางหมู่บ้านอาศัยอยู่บนพ้ืนที่ของ 
วนอุทยานทั้งหมด จึงอยากให้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

- อยากให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน 
รวมถึงศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) นอกจากนี้ กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ก็เหมือนหน่วยงานที่รักษาสัตว์ป่า รักษาธรรมชาติ และรักษาต้นไม้ อยากให้เห็นความส าคัญ
ของการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน 

- ส าหรับเอกสารหน้า ๓๙ โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 
(Phu Chong - Na Yoi) งบประมาณ ๒๙,๔๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่น้อยมาก เนื่องจากภูจองนายอย
มีพื้นที่ใหญ่มาก และมีจ านวนนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้  
 - ขอเสนอแนะในกรณีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ายอดโดมในเขตพ้ืนที่ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 
ที่ ๙ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ได้พบจระเขน้ าจืดสายพันธุ์ไทยที่แรก  
ซึ่งประชาชนยังไม่ทราบข้อมูลเท่าที่ควร จึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ทราบว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์อะไร มีลักษณะแบบไหน อย่างไร เพ่ือสร้างการ
รับรู้คุณค่าของการอนุรักษ์จระเข้ไทย 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๑๖ 
 

 - ส าหรับกรณีภูปราสาทในเขตพ้ืนที่ของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ จังหวัดอุบลราชธานี  
ซึ่งพบแหล่งท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว อยากให้ต่อยอดประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเดินทางไป
เยี่ยมชมเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 - ขอสอบถามรายละเอียดในหน้าที่ ๒๑ ประเภท ง ร้อยละ ๑๕ งบส ารอง อยากทราบโครงการ
ที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า (Ranger) แต่ละรายที่เสียชีวิต จ านวนเงินช่วยเหลือไม่เท่ากัน บางราย 
ได้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท บางรายได้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จึงอยากสอบถามว่า สาเหตุที่จ านวนเงินไม่เท่ากัน 
เป็นเพราะว่าต าแหน่งไม่เท่ากัน หรืออายุงานไม่เท่ากัน  
 - อยากให้มีการทบทวนงบประมาณส าหรับงบประมาณด าเนินงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 
(Ranger) เนื่องจากการท างานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหรืออนุรักษ์ทะเลเป็นงานที่ยากล าบาก ถ้าเป็นคน
ที่ไม่มีใจรักจริง ๆ คงไม่มาท าหน้าที่นั้นเพราะว่าเงินเดือนน้อย  

- สอบถามเรื่องก าลังคน เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแต่ละพ้ืนที่จะต้องดูแลเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่พ้ืนที่จ านวน
มาก ไม่ทราบว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนที่จะปรับก าลังคนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร  
 - สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ และค่าใช้สอยที่ให้แต่ละเขตพ้ืนที่ใช้ในการอนุรักษ์พ้ืนที่
ป่า ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ แต่งบประมาณไม่เพียงพอ จึงอยากฝากให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
พิจารณาด้วย  
 - สอบถามเรื่ องเงิน เดื อนลูกจ้างของกรมอุทยานแห่ งชาติฯ  ว่าเกิดปัญ หาอะไรขึ้ น  
และจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือไมใ่ห้เกดิปญัหานั้นขึ้นอีก เงินเดือนของเจ้าหนา้ที่ซึง่ไดม้ีการปรับขึน้ไปแล้ว
เพียงพอหรือไม่ ควรที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ อย่างไร 
 - สอบถามเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อนุรักษ์ อยากทราบว่าทางหน่วยงาน  
ได้สร้างความเข้าใจกับ อปท. มากน้อยเพียงใด โครงการประเภทใดจะเป็นอ านาจของผู้อ านวยการ  
ส านัก และโครงการประเภทใดจะเป็นอ านาจของอธิบดี ได้มีการสร้างความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 
เพราะว่าเป็นประเด็นที่มีความส าคัญ เนื่องจากการขอใช้ประโยชน์เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย จะท าอย่างไรให้กลไกการท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 - สอบถามเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ มีการเบิกจ่ายได้แล้วประมาณร้อยละ ๕๘ จึงสอบถามเพ่ิมเติมว่า โครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ลุ่มน้ าระยะที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๖๙ ล้านบาท แต่เบิกจ่ายได้เพียง  
๓๔ ล้านบาท ไม่ทราบว่าติดขัดปัญหาอะไรหรือไม่ การด าเนินการมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร  

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ เพ่ือตั้งข้อสังเกตไปยังส านักงบประมาณ  
และกรมบัญชีกลาง ในส่วนนี้ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ ถ้าเห็นด้วยก็สามารถสนับสนุน
ข้อสังเกตนี้ไดว้่าเป็นประโยชน ์ในเรื่องของแนวกันไฟ เพราะปัจจุบันก าหนดไว้กิโลเมตรละ ๕,๕๙๐ บาท 
หากท างานจริงอาจจะล าบาก เพราะว่าเหมาจ่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง 
ก าหนดไว้ที่ราคาเดียวกัน คือ ๕,๕๙๐ บาท แต่เมื่อท างานจริง ๆ ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด จ านวน
งบประมาณดังกล่าวอาจไม่สามารถด าเนินการได้จริง ซึ่งการปฏิบัติงานจริง ๆ บางพ้ืนที่ต้องใช้จ่าย
กิโลเมตรละ ๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น การตั้งงบประมาณไว้เพียง ๕,๕๙๐ บาท อาจท าให้การท าแนวกันไฟ
ป่าไม่มีประสิทธิภาพ จึงอยากสอบถามความคิดเห็นของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ เพ่ือให้
คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตให้กับส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางต่อไป 
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- สอบถามเกี่ยวกับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า มีการใช้โดรนมากถึง ๑๑๔ ล า ซึ่งเป็นโดรน 
ที่มี Thermal ด้วย คือ สามารถตรวจจับความร้อนได้ โดยมีราคาต่อหน่วย ๒๔๕,๐๐๐ บาท จึงอยาก
ทราบว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีการบูรณาการการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้อย่างไรกับเรื่องของไฟป่า 
เพราะเชื่อว่าน่าจะสามารถใช้โดรนร่วมกันได้ 

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีการขอใช้เงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
มีการตั้งงบประมาณไว้ ๓๔ ล้านบาท เพ่ือที่จะใช้โดรนในการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการพิทักษ์ฟ้ืนฟู
ป่า จึงอยากทราบว่า เป็นโดรนประเภทใด เป็นแบบ Thermal หรือไม่ หรือว่าเป็นแบบ ๓E ที่เอามาใช้
รังวัดที่ดิน หรือน ามาวิเคราะห์พื้นที่แบบสามมิติเหมือนของกรมป่าไม้  

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในเรื่องของกิจกรรมศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ว่า ในปัจจุบันมีการแจ้งเตอืนภัยพิบัติในพ้ืนทีป่่าอนรุักษ์อย่างไร และมีการด าเนินการส่งตอ่ข้อมลู
ให้ใครบ้าง ถ้าพบเหตุไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่และสถานการณ์รุนแรงจะส่งต่อให้ใคร ให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หรือส่งเรื่องให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ด าเนินการ โดยที่ไม่ต้องผ่าน
กรม ปภ. ใช่หรือไม่ อย่างไร  

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ กรณีตั้งงบประมาณที่ใช้ในการเฝ้าระวังไฟป่า ๒,๒๓๒ จุด 
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจุดละ ๑๒๓,๒๐๐ บาท จึงอยากทราบว่า มีการด าเนินการ
อย่างไรบ้าง และสามารถน างบประมาณดังกล่าวไปจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือเครื่องเป่าลมได้หรือไม่ เพราะว่า
งบประมาณที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอซื้อเครื่องเป่าลมโดนตัดงบประมาณทั้งหมด จึงอยากทราบว่า 
กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะมีแนวทางด าเนินการอย่างไร  

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
มีรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบที่ไปใช้ในการช าระเงินตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ต้องเสีย
ค่าปรับ ๑๐ ล้านบาท ในส่วนนี้ได้มีการชดใช้ไปแล้ว ๑ ล้านบาท เหลืออีก ๙ ล้านบาท รวมถึงดอกเบี้ย 
ที่จะต้องจ่ายเพิ่มอีกด้วย จึงอยากทราบว่า จะมีการโอนงบประมาณจากส่วนใดมาเติมให้ครบจ านวนเงิน
ดังกล่าว และสอบถามเพ่ิมเติมว่า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด 

- สอบถามเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือด้านไฟป่ากับต่างประเทศของกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
ซึ่งปีที่แล้วได้งบประมาณ ๘ ล้านบาท และปีนี้ได้งบประมาณอีก ๒ ล้านบาท ผลการด าเนินการของปีที่
ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง มีแนวทางการประสานความร่วมมืออย่างไร  

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ เกี่ยวกับโครงการที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ไว้ คือ โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน อยากทราบว่า ได้มีการต่อ
ยอดโครงการดังกล่าวอย่างไร ปัจจุบันมีกี่โครงการ และได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาตฯิ ว่า มีการใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมเพื่อป้องกันการบุกรกุเขตปา่
และเขตอุทยานอย่างไรบ้าง มีข้อจ ากัดและอุปสรรคอะไรบ้าง 

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่า ได้มีการใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียม ซึ่งนอกจากจะมี
เทคโนโลยีการตรวจหาจุดหรือบริเวณที่มีค่าความร้อนมากผิดจากปกติบนผิวโลก (Hotspots) แล้วยังมี
ภาพถ่ายพ้ืนที่เผาไหม้ (Fire Burn Scar) ในการตรวจสอบว่ามีไฟป่าในเขตอุทยานหรือไม่ ได้มีการ
ประยุกต์ใช้งานอย่างไรบ้าง และมีอุปสรรคหรือข้อจ ากัดอย่างไร ผลลัพธ์จากการใช้เครื่องมือดังกล่าว  
เป็นอย่างไรบ้าง 
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- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ เกี่ยวกับรายได้ของอุทยานในแต่ละแห่ง ข้อมูล ๒ ปีล่าสุด 
อุทยานแต่ละแห่งมีรายได้เท่าไหร่ และอุทยานแต่ละแห่งนั้นเริ่มมีการใช้ระบบ e-Ticket แล้วหรือยัง  
ถ้าใช้แล้วเริ่มเมื่อปีใด รวมถึงจ านวนคนที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานในแต่ละแห่งด้วย 

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ กรณีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ๙ ราย อยากให้
แยกความชัดเจนว่า เป็นการเสียชิวิตระหว่างอยู่ในต าแหน่งหรือว่าเป็นอุบัติเหตุหลังจากการท างาน 
เพ่ือให้ทราบว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร และการท างานของเจ้าหน้าที่มีความเสี่ยง
อะไรบ้าง 

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ เนื่องจากข้อมูลของส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟ
ป่า มีบุคลากรประมาณ ๗๐๐ คน อยากทราบว่า บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครหรือ
กระจายไปตามส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และบุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่อะไรบ้าง  

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ เนื่องจากมีบุคลากรในสังกัด ๒๐ ,๐๐๐ คน มีการจ้าง
บุคคลภายนอก (Outsource) จ านวน ๑๓,๐๐๐ คน และระบุว่าประเภทที่ ๒ งานควบคุมไฟป่า ๔,๔๐๐ 
คน จึงอยากยืนยันข้อมูลว่าเป็นบุคคลที่ไปปฏิบัติภารกิจในการดับไฟป่าใช่หรือไม่  

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ าในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เพ่ือแก้ปัญหาช้างป่า เป็นการอนุรักษณ์ดินและน้ าด้วย เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่ง 
ต้นน้ าล าธาร การสร้างอ่างเก็บน้ า การสร้างฝายชะลอน้ า อยากให้พิจารณาว่าจะท าอย่างไรเพ่ือให้
ขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ สั้นลงและง่ายขึ้น รวมถึงการท างานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่มีงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ า เช่น อปท. กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า ฯลฯ 

- ในปีที่ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติฯ สามารถลดไฟป่าได้ร้อยละ ๔๐ แต่การท าหน้าที่ในการ
ดับไฟป่าของกรมอุทยานยังมีความยากล าบาก เนื่องจากจ านวนบุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ์
ด าเนินการไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรี โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอยาก
ผลักดันโครงการเมืองกาญจน์อากาศสะอาด จึงเชิญชวนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. และ อบต. ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ป่าให้ตั้งงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันไฟป่า แต่งตั้งบุคลากรในการเฝ้าระวังไฟป่า  
แต่ขาดบุคลากรที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการด าเนินโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้ประชาชนได้ตระหนักรู้
เกี่ยวกับโทษของไฟป่า ภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก รวมถึงสถานการณ์ที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาล  
อาจเป็นผลกระทบจากการเกิดไฟป่า เพราะไฟป่าส่วนใหญ่ก็เกิดจากฝีมือมนุษย์ 

- สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางพิจารณาการก่อสร้างถนนในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งกระทบกับความเจริญของเมืองและการท่องเที่ยว  
เป็นอย่างมาก จะท าอย่างไรถ้ามีการขยายถนน แต่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องไปตัดต้นไม้ท าลาย
ป่า จะท ายังอย่างไรที่ไม่ต้องใช้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีความยุ่งยาก หรือใช้
งบประมาณจ านวนมาก โดยอาจน างบประมาณที่จะต้องจัดท า EIA ไปใช้ในการปลูกป่าน่าจะเกิด
ประโยชน์มากกว่า 

- ส าหรับการน าระบบ e-Ticket มาใช้ในการจ าหน่ายตั๋วของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสให้กับองค์กร แต่อย่าลืมการจ าหน่ายตั๋วแบบเดิม เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเข้าไม่ถึง
เทคโนโลยี โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และกลุ่มคนที่ยังไม่ช านาญในการใช้เทคโนโลยี จึงควรต้องท าการ
จ าหน่ายตั๋วแบบ ๒ ระบบควบคู่กัน 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๑๙ 
 

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่า ในอดีตมีการจ้างลูกจ้างผีมาปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า หรือเอา
ชื่อบุคคลมาใส่ในรายการเบิกจ่ายเงินแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีพนักงานที่ท างานเป็นรายวัน ไม่ใช่
พนักงานรักษาป่าของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงอยากทราบว่า จะมีแนวทางควบคุมหรือป้องกันปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร 

- สอบถามเรื่องพนักงาน เมื่อดูรายละเอียดเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ านวน ๑,๔๐๐ กว่าล้าน
บาท อยากให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ชี้แจงว่าเป็นพนักงานส่วนไหนบ้าง จ านวนนี้ได้รวมถึง
พนักงานดับไฟป่าหรือพนักงานพิทักษ์ป่าด้วยหรือไม่ และมีพนักงานอื่น ๆ อีกหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
รวมถึงกรณีที่มีการจ้างพนักงาน ๔ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑ ปี ซึ่งเชื่อว่างบประมาณจ านวน ๑,๔๐๐  
กว่าล้านบาท ถ้าบริหารจัดการดี ๆ อาจจะเพียงพอ แต่ถ้าไม่ เพียงพอก็ขอให้ เล่ารายละเอียด  
ให้คณะกรรมาธิการได้รับฟังเพราะเหตุใดจึงไม่เพียงพอ 

- สอบถามเรื่องการจ้างพนักงานราชการ ซึ่งมีมากถึง ๑๔,๐๐๐ ต าแหน่ง เป็นเงินค่าจ้าง ๓,๗๐๐ 
กว่าล้านบาท จึงอยากให้อธิบายว่า กลุ่มพนักงานราชการเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในส านักงานหรือ  
ว่ามีการลงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย 

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่า โรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่ จะสามารถช่วยงานของ
กรมได้อย่างไร และมีแนวทางส าหรับอนาคตอย่างไร จะมีการเตรียมผลิตบุคลากรหรือจะขอต าแหน่งใด 
เพิ่มเติมหรือไม่ 

- สอบถามกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่า ปัจจุบันได้มีการให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา 
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าในระดับใด และพนักงานพิทักษ์ป่าที่แต่งตั้งมาได้มีการท างานร่วมกับ
ข้าราชการที่จบจากโรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่อย่างไร หรือมีการแบ่งงานกันอย่างไรว่าจะต้องมี  
เจ้าพนักงานหรือข้าราชการร่วมปฏิบัติการด้วยหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงกรณีกรมเจ้าท่าได้มีโครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพ่ือพัฒนา
ท่าเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยได้ก าหนดพ้ืนที่
เหมาะสมจุดที่ตั้ง ณ ท่าเรือแหลมป่อง จังหวัดกระบี่ แต่ปัจจุบันได้รับแจ้งจากกรมเจ้าท่าว่าได้ย้าย  
ไปหาจุดเหมาะสมใหม่ที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติให้เข้าไปส ารวจ
สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ดังกล่าว 
 - ขอทราบว่าระบบแอพลิเคชั่น QQ มีการต่อยอดด าเนินการไปถึงขั้นตอนใด และเงินนอก
งบประมาณที่ได้รับน าไปใช้ด าเนินการเรื่องใด และมีข้อเสนอแนะให้ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษในสวนสัตว์ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 - กรณีมีการแบ่งเงินรายได้ให้กับท้องถิ่นขอทราบว่ามีแผนการเพิ่มเงินเป็นร้อยละ ๑๐ หรือ ๑๕ 
หรือไม่อย่างไร 
 - ในการจัดท าระบบ  E – ticket เกิดปัญหาใด และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร  
มีแผนการเพ่ิมสัดส่วนการซื้อตั๋วเข้าชมอุทยานหรือไม่อย่างไร 
 - โครงการระบบจัดการบริหารการท่องเที่ยวเพราะเหตุใดจึงปรากฏในแผนการต่อต้านการ
ทุจริต ตามผลผลิตพ้ืนที่ป่าได้รับการอนุรักษ์รายละเอียดค่าซ่อมบ ารุง ซ่อมแซมโปรแกรม ๑๒ ล้านบาท 
มีรายละเอียดอย่างไร และโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ลุ่มน้ าระยะที่ ๑ ที่มีการจัดท าฝาย คือ  
ฝายแบบใด มีการเลือกพื้นที่อย่างไร และได้ท าที่ใดบ้าง 
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 - โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพ้ืนที่อนุรักษ์ ขอทราบว่าน างบประมาณไปใช้
พัฒนาส่วนใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณา จ านวน ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบบุคลากร 

จ านวน ๕ ,๐๐๐ ล้านบาท งบด าเนิน จ านวน ๓ ,๔๐๐ ล้านบาท แบ่งออกเป็นงบค่าจ้างเหมา  
๒,๘๐๐ ล้านบาท และงบค่าใช้สอยในการด าเนินการประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท ที่เหลือเป็นงบลงทุน 
จ านวน ๒,๓๐๐ ล้านบาท จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ที่รับผิด จ านวน ๔๐๐ กว่าพื้นที่ จึงไม่เพียงกับงบประมาณ 
ที่ได้รับ แต่หน่วยงานได้รับงบประมาณจากท้องถิ่น งบยุทธศาสตร์จังหวัด งบกลุ่มจังหวัด หน่วยงาน
พยายามขอรับการอุดหนุนจากทุกช่องทาง  

- ปัจจุบันตามที่ได้รับนโยบายท าให้หน่วยงานต้องมีการวางระบบจัดเก็บรายได้ ในการบริการ
ทุก ๆ อย่าง เพ่ือน าเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งระบบการจัดเก็บที่ผ่านมาหน่วยงานได้น า
จุดบกพร่องมาปรับปรุงเป็นระบบ E - National Park และอยู่ในระหว่างการร่าง TOR เพ่ือจัดท าเป็น
ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บทั้งหมด รวมถึงได้มีการของบประมาณแผนบูรณาการของ ป.ป.ช. เพ่ือมา
จัดท าระบบจองบ้านพักให้เชื่อมกับระบบ E - National Park ซึ่งการจัดท าระบบใช้เงินจากรายได้
ทั้งหมดและไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ  

- กรณีเงินนอกงบประมาณ จ านวน ๓๖๐ ล้านบาท ปกติงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ 
หน่วยงานจึงน าเงินรายได้สมทบเข้าไปเพ่ือเสริมในการท างาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบัน 
การจัดเก็บเงินจากอุทยานได้ ๑๓๓ แห่ง แต่ต้องดูแลอุทยานทั้งหมด ๑๕๖ แห่ง วนอุทยาน ๙๐ แห่ง  
ยังไม่รวมงานอื่น ๆ ที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน เช่น ช้าง ลิง ไฟป่า และกิจกรรมพิธีการ  
ต่าง ๆ ณ วันนี้รายจ่ายประจ าในแต่ละปีมี จ านวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท จัดเก็บได้ จ านวน ๑,๙๐๐  
ล้านบาท ถือว่าเกินเป้าหมายแต่ตอ้งมหีลายเรื่องที่ต้องด าเนินการ ปกติหน่วยงานจะให้ท้องถิ่นร้อยละ ๕ 
ส่วนร้อยละ ๒๐ จัดสรรให้กับหน่วยงานที่จัดเก็บเพื่อไปพัฒนา และเงินบ ารุงรักษาในการจ้างเจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่า เดิมได้ จ านวน ๗ ,๕๐๐ บาท ต่อไปหากจัดเก็บรายได้เพ่ิมมากขึ้นจะเติมเงินให้เป็น  
๑๑,๐๐๐ บาท เพ่ือเท่ากับข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นภาระ  
เช่น การดูแลอุทยาน การดูแลบ้านพัก เป็นต้น การจะท าให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นในแต่ละพ้ืนที่  
ต้องขึ้นอยู่กับการคัดเลือกหัวหน้าอุทยานเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส  

- กรณีตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปีนี้มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เท่ากับปีที่ผ่านมา นอกจากยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวประจ าวันที่จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน 
อีกทั้ง ยังมีหลาย ๆ อุทยานที่รอการพัฒนาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น หน่วยงานไม่ได้มุ่งเน้น
อุทยานทั้งหมด ๑๕๖ แห่ง ยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๖๐ แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีศักยภาพ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถจัดเก็บรายได้ และพยายามผลักดันให้มีแหล่งพ้ืนที่ท่องเที่ยวเพ่ือให้
สามารถจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อมาดูแลพ้ืนที่ป่าได้  

- กรณีเรื่องลิง ปัจจุบันมีทิศทางในการแก้ปัญหาเรื่องลิงได้ดี หน่วยงานพยายามให้เห็นว่า 
ไม่มีปัญหาใดที่แก้ได้โดยที่ทุกฝ่ายไม่ร่วมมือกัน คณะกรรมการกระจายอ านาจก าหนดให้หน้าที่ 
ของท้องถิ่น โดยมีการแต่งตั้งให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ. อุทยาน และ พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์
ป่า การที่ท้องถิ่น จังหวัด ร่วมมือกับกรมอุทยานจะสามารถให้ด าเนินการต่อไปได้ ซึ่งหน่วยงานได้มีการ
ตั้งคณะท างานให้การพิจารณาสัตว์ป่าที่ต้องถอดจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง 
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- กรณีพ้ืนที่ภูพานและเขาวงหน่วยงานจะด าเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอบรมมากขึ้น  
ส่วนวัวแดงที่มีการขยายพันธุ์ โดยเชื่อว่าพันธุ์กรรมเกิดเลือดชิดและมีความอ่อนแอ จึงได้มีการตั้ง
โครงการวิจัยเพ่ือท าให้พันธุ์กรรมมีความแข็งแรง รวมไปถึงการจัดพ้ืนที่ท่องเที่ยวและการอะลุ่มอล่วย
เก็บของป่าตามที่ตกลงกันไว้ภายใต้ที่กฎหมายก าหนด 

- กรณีการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะด าเนินการสนับสนุนงบประมาณในส่วนให้ครอบคลุม  
ทุกอุทยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากขึ้นต่อไป 

- กรณีการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ในปี ๒๕๖๗ หน่วยงานพยายามเพ่ิมค่าใช้จ่ายและเงินเดือน
เท่าที่มีงบประมาณ แต่ในปี ๒๕๖๘ ผู้พิทักษ์ป่าจะได้รับเงินเดือนคนละ ๑๑,๐๐๐ บาท นอกจากนี้  
สิ่งที่ต้องส่งเสริมให้เพ่ิมขึ้น คือ เบี้ยค่าเสี่ยงภัยในการลาดตะเวน ซึ่งงบประมาณในส่วนเบื้องต้นน ามา
จากรายได้ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเขตห้ามล่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุคลากรจะน้อย หน่วยงาน  
ไม่คาดหวังจะมีคนเพิ่ม แต่ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการท างานโดยน าเครือข่ายเข้ามาช่วย 

- กรณีรายละเอียดงบปลูกป่า ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 
- กรณีเรื่องของแนวกันไฟ งบประมาณ จ านวน ๕,๕๙๐ บาท หน่วยงานพยายามเลือกพ้ืนที่ 

ที่มีศักยภาพในการท าแนวกันไฟ หน่วยงานมีการปรับแผนในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่
ก าหนด จึงมีการปรับงบประมาณเพื่อมาจัดท าจุดเฝ้าระวงั โดยน าเงินมาจ้างชาวบ้านมาประจ าจุดต่าง ๆ 
เมื่อพบเห็นจะท าให้เข้าถึงไฟได้อย่างรวดเร็ว  

- เรื่องของโดรนมีความส าคัญเป็นอย่างมาก หน่วยงานมีโดรนที่ใช้ในการปฏิบัติงานไฟป่า 
และต้องแจกจ่ายให้กับทุก ๆ อุทยาน โดยใช้เงินนอกงบประมาณในการจัดซื้อ และมี โดรนส าหรับชุด
ปฏิบัติการเฝ้าระวังและผลักดันช้าง ซึ่งหน่วยงานมีชุดเฝ้าปฏิบัติการ จ านวน ๑๐๐ กว่าชุด ที่เป็น 
การจ้างชาวบ้านและมีโดรนที่ท าหน้าที่ผลักดันช้าง  

- กรณีการแจ้งเตือนภัยพิบัติหน่วยงานร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า ส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวังทางดาวเทียมและตรวจสอบพื้นที่ป่า หากพื้นที่
ป่ามีการเปลี่ยนแปลง ๑ ไร่ ขึ้นไปจะมีการเตือนในระบบแอปพลิเคชัน โดยหน่วยงานใช้ดาวเทียม 
เพ่ือตรวจจับพ้ืนที่ไฟไหม้ที่เสียหายมาเปรียบเทียบกับจุด ระบบจุด Hotspot ในปีนี้ Hotspot ลดลง
ประมาณร้อยละ ๒๘ แต่จุดพ้ืนเสียหายลดลงประมาณร้อยละ ๔๐ จึงแสดงให้เห็นว่าเมื่อเกิด Hotspot 
หน่วยงานสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ไฟไหม้เพื่อลดพื้นที่เสียหายได้อย่างรวดเร็ว 

- กรณีการประสานเพ่ือขอความร่วมมือกับต่างประเทศ ปัจจุบันได้มีการตกลงเรื่องหมอกควัน
ข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียนมาประมาณ ๒๐ ปี โดยใช้ค่าจ่ายในการไปประชุม กิจกรรมร่วม  
การท าแนวกันไฟ ๒ แผ่นดิน ๓ แผ่นดิน 

- กรณีการท า MOU เพ่ือต่อยอดคาร์บอน เครดิต หน่วยงานมีการปลูกป่าโดยภาคเอกชน  
และอยู่ในการร่างระเบียบว่าด้วยเรื่องการแบ่งปันตามมติคณะรัฐมนตรี ๙๐ : ๑๐ แต่ต้องอยู่ภายใต้
กฎหมาย พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- กรณีเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต ปัจจุบันหน่วยงานมีกองทุนและมูลนิธิในการช่วยเหลือ ขณะนี้เมื่อมี
เจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับเงินเฉลี่ยคนละไม่ต่ ากว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท หากเป็น
สมาชิกสหกรณ์จะได้รับเงินเพ่ิมขึ้นอีก 
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- กรณีพ้ืนที่เสี่ยงภัยหน่วยงานมีการด าเนินการทุกปี โดยด าเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ เช่น  
จุด Hotspot การเปรียบเทียบจุดไฟไหม้ซ้ าซาก ซึ่ง ๗๐๐ คน ที่อยู่ส านักป้องกันกระจายอยู่ทั่วประเทศ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า และชุดปฏิบัติการไฟป่า จ านวน ๔,๐๐๐ นาย จะชุดลาดตะเวนของอุทยาน
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเข้ามาร่วมดับด้วยรวมทั้งหมด จ านวน ๑๐,๐๐๐ กว่านาย แต่เทียบกับพ้ืนที่ 
ยังถือว่ามีจ านวนน้อย 

- กรณีมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๕๐ ที่ไม่ให้ขยายพ้ืนที่ จากการประสานต้องมีมติคณะรัฐมนตรี 
เข้ามาก าหนดเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อ านาจตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่ 

- กรณีงบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นงบบ ารุงต่าง ๆ ปัจจุบันเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างหมด
และตรวจสอบตามระเบียบพัสดุทั้งหมด  

- กรณีการปราบปรามในปัจจุบันมีศูนย์บริการพิทักษ์ป่า โดยด าเนินการร่วมกันของทั้งสองกรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุก ซึ่งยังมีกระบวนการข้ามชาติเข้ามาตัดไม้มีค่าหรือมาลงทุนในพ้ืนที่  
และลักลอบขนไม้ออกไปทางเส้นทางธรรมชาติ  

- กรณีเรื่องเกาะปอดะ หน่วยงานมีการให้ด าเนินการฟ้องคดีแพ่งเพ่ิมเติม รวมไปถึงท่าเรือ  
แหลมป่อง ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร  

- กรณีเรื่องซ่อมบ ารุงโปรแกรม หน่วยงานมีศูนย์เทคโนโลยีและมีฐานข้อมูลเป็นจ านวนมาก  
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการซ่อมบ ารุง  

- กรณีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ท าฝาย ปัจจุบันหน่วยงานมีการปรับรูปแบบการช่วยเหลือประชาชน  
ในเรื่องการบริหารจัดการน้ าชุมชน และมอบให้กองจัดการต้นน้ าไปด าเนินการจัดการในเรื่อง 
การจัดท าฝาย  

- กรณีเรื่องช่องตะโก หน่วยงานได้ด าเนินการเซ็นใบอนุญาตในการส ารวจที่ช่องตะโกที่ค้างไว้  
๓ กิโล ทั้งนี้จะรีบด าเนินการประสานในเรื่องการส ารวจเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการอนุญาตได้โดยเร็ว 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการต่อต้านการทุจริตการเก็บค่าเข้าอุทยานโดยน าบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการชมออนไลน์

มาใช้ การติดตั้งกล้องวงจรปิด การตรวจสอบและประเมินผลเป็นประจ า รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการด าเนินงาน หน่วยงานควรน าระบบตรวจสอบ
ข้อมูลแบบ real time มาใช้ โดยพัฒนาข้อมูลและระบบที่สามารถรายงานการตรวจเก็บข้อมูลค่าเข้า
และการใช้จ่ายในอุทยานสามารถติดตามการด าเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีท าให้ช่วยลด
การทุจริตและเพ่ิมความโปร่งใส และควรสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรายงานปัญหา ข้อเสนอแนะ  
หรือการทุจริตที่พบเห็นในอุทยาน ข้อมูลที่ได้จะถูกบันทึกและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และควรมี  
การจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณที่โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพโดยเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย รายได้ที่ได้ รับให้กับสาธารณชน รวมทั้งให้มีการใช้
เทคโนโลยีBlockchain ในการจัดการข้อมูล บันทึกการจัดการข้อมูล เช่น การจองบัตรเข้าชมอุทยาน 
การเก็บค่าเข้า การใช้จ่ายงบประมาณ โดยข้อมูลที่บันทึกไม่สามารถแก้ไขได้และสามารถตรวจสอบได้
ง่ายเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและเพิ่มความโปร่งใส 
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- ขอให้มีการทบทวนงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณที่เก็บได้ในการแบ่งรายได้ให้กับส่วน
ท้องให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  

- กรณีมีโครงการ CSR ในการปลูกป่าของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยและมีการด าเนินการซ่อมบ ารุงป่า หน่วยงานซึ่งมีพ้ืนที่ในการปลูกป่าควรท างานร่วมกับ
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยชี้เป้าพ้ืนที่เพื่อใช้ในการปลูก
ป่าซึ่งอาจท าให้มีการประหยัดงบประมาณมากขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอรายละเอียดการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองพื้นที่

อุทยานแห่งชาติด้วยอากาศยานไร้คนขับโดรน จ านวน ๓๔,๐๗๕,๐๐๐ บาท  
๒. ขอรายละเอียดแผนการด าเนินการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณที่อยู่ภายใต้นโยบายการ

จัดการไฟป่าและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหาหมอกควัน และลด
ฝุ่นละออง PM ๒.๕ จ านวน ๔๐ ล้านบาท  

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเอกสารในหน้า ๑๘ ในเล่มที่ได้
น าเสนอโครงการจ้างผลิตสื่อประชาชาสัมพันธ์ งบประมาณ  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอเป็นเอกสาร
เกี่ยวกับรายละเอียดวา่มอีะไรบ้าง รวมถึงกรณีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่เกี่ยวกับไฟป่าและ
หมอกควันให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น 

- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือด้านไฟป่า
กับต่างประเทศของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งปีที่แล้วได้งบประมาณ ๘ ล้านบาท และปีนี้ได้งบประมาณ
อีก ๒ ล้านบาท ผลการด าเนินการของปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง มีแนวทางการประสานความร่วมมือ
อย่างไร อยากทราบรายละเอียดเพ่ือน าไปศึกษาเพ่ิมเติม ในส่วนของการด าเนินการย้อนหลัง พ.ศ.  
๒๕๖๖-๒๕๖๗ 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของอุทยานในแต่ละแห่ง ข้อมูลย้อนหลัง ๒ ปีล่าสุด เมื่อสิ้นปีแล้ว

อุทยานแต่ละแห่งมีรายได้เท่าไหร่ อุทยานแต่ละแห่งมีการใช้ระบบ e-Ticket แล้วหรือยัง ถ้าใช้แล้วเริ่ม
ใช้เมื่อปีใด เพื่อท าความเข้าใจว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้างในแต่ละอุทยาน และขอรายละเอียดจ านวน
คนที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานควบคู่กับรายได้ดังกล่าวด้วย 

๒. ขอข้อมูลแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติฯ  
- นางสาวรักชนก ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลโครงการปลูกป่าทั้งหมดใช้งบประมาณเป็นจ านวนเท่าใดแต่ละโครงการและด าเนิน

โครงการที่ใด จ านวนกี่ต้นใช้งบประมาณเท่าใด ปลูกต้นชนิดใด 
๒. โครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ลุ่มน้ าระยะที่ ๑ ที่มีการจัดท าฝาย คือฝายแบบใด มีการเลือก

พ้ืนที่อย่างไร และได้ท าที่ใดบ้าง 
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กรมป่าไม ้      ๒,๔๐๖,๙๗๙,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมป่าไมใ้นประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- จังหวัดกาฬิสินธุ์มีสวนป่าที่เรียกว่า “สวนป่าสมเด็จ” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีมานานแล้ว แต่ภายหลัง

มีประชาชนไปขอออกโฉนดที่ดนิในพื้นที่ของสวนป่าเปน็จ านวนมาก จึงอยากฝากให้อธิบดีที่มีหน้าที่ดูแล
เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ควรด าเนินการให้ถูกต้องชัดเจน 

- สอบถามเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อนุรักษ์ อยากทราบว่าทางหน่วยงาน  
ได้สร้างความเข้าใจกับ อปท. มากน้อยเพียงใด โครงการประเภทใดจะเปน็อ านาจของผู้อ านวยการส านัก 
และโครงการประเภทใดจะเป็นอ านาจของอธิบดี ได้มีการสร้างความเข้าใจมากน้อยเพียงใด เพราะว่า
เป็นประเด็นที่มีความส าคัญ เนื่องจากการขอใช้ประโยชน์เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วย จะท าอย่างไรให้กลไกการท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

- สอบถามเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมป่าไม้  
ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ชา้กวา่กรมอุทยานแหง่ชาติฯ เล็กน้อยประมาณรอ้ยละ ๕๔ แต่ค าถามส าหรับโครงการที่
ไม่มีการเบิกจ่ายเลย คือ โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศจ านวน ๑๘.๘ ล้านบาท ยังไม่มีการ
เบิกจ่ายแต่อย่างใด จึงอยากทราบว่า จะมีแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวในการปลูกป่า
อย่างไร และมีการติดตามผลลัพธ์ของการปลูกป่านั้น ๆ อย่างไรบ้าง และจะมีการตรวจสอบอย่างไร  
ว่างบประมาณดังกล่าวจะน าไปใช้กับการปลูกป่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

- สอบถามกรมอุทยานแห่ งชาติฯ  และกรมป่ าไม้  เพ่ื อต้ องการตั้ งข้ อสั งเกตไปยั ง 
ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ในส่วนนี้ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ ถ้าเห็นด้วย 
ก็สามารถสนับสนุนข้อสังเกตนี้ได้ว่าเป็นประโยชน์ ในเรื่องของแนวกันไฟ เพราะปัจจุบันก าหนดไว้
กิโลเมตรละ ๕,๕๙๐ บาท หากท างานจริงอาจจะล าบาก เพราะว่าเหมาจ่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นป่า
เบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ก าหนดไว้ที่ราคาเดียวกัน คือ ๕,๕๙๐ บาท แต่เมื่อท างานจริง ๆ ไม่ได้
เหมือนกันทั้งหมด จ านวนงบประมาณดังกล่าวอาจไม่สามารถด าเนินการได้จริง ซึ่งการปฏิบัติงานจริง ๆ 
บางพ้ืนที่ต้องใช้จ่ายกิโลเมตรละ ๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น การตั้งงบประมาณไว้เพียง ๕,๕๙๐ บาท อาจท า
ให้การท าแนวกันไฟป่าไม่มีประสิทธิภาพ จึงอยากสอบถามความคิดเห็นกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ 
เพื่อให้คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตให้กับส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางต่อไป 

- สอบถามเรื่องอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอโดรนจ านวน ๔๓ ล า 
แต่ปีนี้ได้เพียงแค่ ๙ ล าเท่านั้น และเห็นราคาเสนอที่หน่วยงานจะจัดให้เป็นโดรนที่มีภาพถ่ายความร้อน 
(Thermal Drone) จึงขอสอบถามกรมป่าไม้ว่า โดรนที่ตั้งไว้จะเป็นของโครงการป้องกั นรักษาป่า 
และเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ขอไว้จ านวน ๑๓๐ ล า แต่ว่าได้รับการจัดสรร ๔๐ ล า เมื่อดูรายละเอียดแล้วเป็น 
โดรนยี่ห้อ DJI Mavic ๓E ซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่มี Thermal ไม่สามารถวัดการตรวจจับความร้อนได้ หากจะมี
การประยุกต์ใช้ในการดับไฟป่าอาจเกิดความล าบาก ดังนั้น กรมป่าไม้มีแนวทางที่จะประยุกต์เข้ากับ 
การดับไฟป่าอย่างไร เพราะไม่มี Thermal จึงอยากสอบถามแนวทางการด าเนินการของกรมป่าไม้ด้วย 
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- สอบถามกรมป่าไม้ ในด้านบุคลากรหรือพนักงานดับไฟป่า มีการเพ่ิมเงินเดือนเป็น ๑๑,๐๐๐ 
บาท ให้กับพนักงานดับไฟป่าที่ประจ า ๑๒ เดือน จ านวน ๒๓๕ คน และเป็นพนักงานที่อยู่เฉพาะ  
๔ เดือน จ านวน ๓๕ คน จึงอยากทราบว่า บุคลากรจ านวนทั้งหมด ๒๙๐ คน เพียงพอหรือไม่  
ถ้าไม่เพียงพอจะได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของจ านวนบุคลากร 
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง  

- สอบถามกรมป่าไม้ว่า ในปีนี้ไม่มีโครงการในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้าน จึงอยาก
ทราบว่า กรมป่าไม้มีแนวทางที่จะประสานความร่วมมือในระดับหมู่บ้านอย่างไร เพราะการดับไฟป่า
จะต้องท างานร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้ หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อไม่มีงบประมาณ
ดังกล่าวแล้ว จะท าให้การท างานเกิดปัญหาหรือไม่ และกรมป่าไม้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างไร  

- สอบถามกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นค าถามจากข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการจากปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา ซึ่งกรมได้แจ้งว่า จะด าเนินการเพ่ือแก้ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
ไม้มีค่าที่ยึดได้ จึงอยากทราบว่า จากปีที่แล้วถึงปีนี้กรมได้ด าเนินการแก้ระเบียบหรือกฎหมาย 
ในการบริหารจัดการไม้มีค่าอย่างไร 

- สอบถามกรมป่าไม้ว่า มีการใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมเพ่ือป้องกันการบุกรุกเขตป่า 
และเขตอุทยานอย่างไรบ้าง มีข้อจ ากัดและอุปสรรคอะไรบ้าง 

- สอบถามกรมป่าไม้ว่า ได้มีการใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียม ซึ่งนอกจากจะมีเทคโนโลยีการ
ตรวจหาจุดหรือบริเวณที่มีค่าความร้อนมากผิดจากปกติบนผิวโลก (Hotspots) แล้วยังมีภาพถ่ายพ้ืนที่
เผาไหม้ (Fire Burn Scar) ในการตรวจสอบว่ามีไฟป่าในเขตป่าไม้หรือไม่ ได้มีการประยุกต์ใช้อย่างไร
บ้าง และมีอุปสรรคหรือข้อจ ากัดอย่างไร ผลลัพธ์จากการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นอย่างไรบ้าง 

- ขอเสนอความเห็นต่อกรมป่าไม้ เนื่องจากมีโครงการ “ป่านันทนาการ” เพ่ือสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน  
และเขตป่าอนุรักษ์ จึงฝากให้กรมช่วยด าเนินการโครงการดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ 

- สอบถามกรมป่าไม้ เกี่ยวกับเรื่องป่าเสื่อมโทรม ซึ่งปัจจุบันมีภาคเอกชนเข้าไปขอใช้พ้ืนที่ ป่า
เสื่อมโทรมค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า จึงอยากทราบว่า มีการจ ากัดค านิยาม  
ของ “ป่าเสื่อมโทรม” ไว้อย่างไรบ้าง 

- สอบถามว่า ถ้ามีการเข้าไปขอใช้พ้ืนที่ในป่าเสื่อมโทรมเพื่อด าเนินธุรกิจ หรือด าเนินกิจการ
ใด ๆ อัตราราคาที่กรมป่าไม้เรียกเก็บกับเอกชนในการใช้พ้ืนที่มีการค านวณอย่างไร และเป็นอัตรา
เท่าไหร่  

- สอบถามว่า ในกรณีที่เอกชนโดยเฉพาะการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะต้องจ่ายเงินนอกเหนื อจาก 
ค่าเช่าแล้ว จะต้องมีการจ่ายค่าอะไรเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการเยียวยาประชาชนในพ้ืนที่หรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
โดยรอบหรือไม่  

- สอบถามว่า ถ้าประชาชนในพ้ืนที่ได้กรรมสิทธิ์ในการใช้พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมอยู่ก่อนแล้ว  
ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ หรือการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะถูกย้ายให้ออกจาก
พ้ืนที่ดังกล่าวเพื่อน าที่ดินไปใช้ประโยชน์อื่นหรือไม่ อย่างไร  
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- สอบถามว่า เนื่องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสามารถท าได้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเท่านั้น แต่หาก
มีการตรวจสอบย้อนหลังว่าพ้ืนที่ที่เอกชนมาขอใช้พ้ืนที่ไม่ใช่พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่แท้จริง จะมีการ
ด าเนินการอย่างไร  

- สอบถามกรมป่าไม้ว่า โรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่ จะสามารถช่วยงานของกรมได้อย่าง ไร 
และมีแนวทางส าหรับอนาคตอย่างไร จะมีการเตรียมผลิตบุคลากรหรือจะขอต าแหน่งใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 

- ขอให้ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและการมีส่วนร่วมของประชาชนการใช้ พ้ืนที่ป่าไม้ 
และให้สร้างจิตส านึกการรักษาแม่น้ าล าคลองเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่น าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ที่ดินและการใช้ประโยชน์ร่วมกันในป่าไม้ 

- ขอทราบว่ามีการใช้งบประมาณในการพัฒนาอย่างไร กิจกรรมโครงการมีการติดตาม
ประเมินผลต้นกล้าที่ปลูกไว้ การเพาะกล้าไม้อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีเรื่องของไม้พยุงตามที่คณะกรรมาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะ ขออนุญาตรับไปพิจารณา  

เพ่ือด าเนินการต่อไป 
- กรณีพ้ืนที่การขอใช้ประโยชน์ที่มอบอ านาจไปให้ เป็นพ้ืนที่ป่า ๒๔๘๔ หน่วยงานได้มอบให้

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในพ้ืนที่เป็นผู้อนุมัติและอนุญาต ส่วนพ้ืนที่ป่าสงวนที่เกี่ยวกับถนน  
ไฟฟ้า และแหล่งน้ า ได้มอบผู้อ านวยการส านักเขียนโครงการร่วมกับ อปท. พร้อมทั้งสร้างความรู้ความ
เข้าใจและการประชาสัมพันธ์ให้กับ อปท. ได้ทราบ 

- โครงการปลูกป่าฟ้ืนฟูระบบนิเวศ จ านวน ๑๘.๘ ล้านบาท อยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย 
เนื่องจากด าเนินการปลูกป่าในชว่งเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการเร่งรัดต่อไป 

- กรณีที่คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตในเรื่องแนวกันไฟ ๕,๕๙๐ บาท หน่วยงานขอรับไป
ด าเนินการประสานกับส านักงบประมาณ 

- กรณีเรื่องของโดรนในการป้องกันรักษาป่าที่น ามาประยุกต์ใช้กับเรื่องไฟป่า ได้ด าเนินการ
วางแผนในเรื่องการดับไฟป่า โดยท าให้ทราบจุดที่เกิดไฟป่าและจะด าเนินการวางแผนดับไฟป่า 

- กรณีบุคลากรการป้องกันไฟป่าที่ถูกลดจ านวนลง ส่งผลให้เพียงพอต่อการป้องกัน หน่วยงาน
ขอรับไปด าเนินการประสานกับส านักงบประมาณ 

- กรณีเงินอุดหนุนหน่วยงานถูกตัดงบประมาณ แต่หน่วยงานต้องประสานกับเครือข่าย 
และ อปท. ในการท างานร่วมกัน 

- กรณีการด าเนินคดีเกี่ยวกับไม้ของกลางที่มีค่า เมื่อมีการจับกุมจะด าเนินการพิสูจน์ชนิดไม้ 
และน าไปเก็บไว้ที่โรงเก็บที่มีความปลอดภัย พร้อมจัดเวรยามในการควบคุมเพื่อรักษาไม้ของกลางตลอด 
๒๔ ชั่วโมง 

- กรณีมีการบุกรุกป่า หน่วยงานมีแอปพลิเคชันพิทักษ์ภัยร่วมกับส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ และในกรณีที่มีการบุกรุกเกิดขึ้นจะมีการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานในพ้ืนที่ 
โดยหน่วยงานในพ้ืนที่จะเข้าด าเนินการตรวจสอบและด าเนินคดีต่อไป พร้อมทั้งมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ในการป้องกันรักษาป่าที่ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

- กรณีค านิยามป่าเสื่อมโทรม เป็นพ้ืนที่ที่มีขนาดไม้โตตั้งแต่ ๕๐ – ๑๐๐ เซน ไม่เกิน ๘ ต้นต่อ
ไร่ และ ๑๐๐ เซน ขึ้นไปไม่เกิน ๒ ต้นต่อไร่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒  

- กรณีการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร  
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- กรณีโรงเรียนป่าไม้แพทย์ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ โดยมีการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น ส่วนการพิทักษ์หน่วยงานท างานป้องกันรักษาป่าร่วมกันกับข้าราชการ 

- กรณีข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า ขออนุญาตรับไปพิจารณา  
เพื่อด าเนินการต่อไป 

- กรณีขั้นตอนการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 
- กรณีการเพิ่มค่าตอบแทนของอาสาสมัคร ปัจจุบันอาสาสมัครในหน่วยงานไม่มีค่าตอบแทน 
- กรณีข้อมูลการปลูกป่าขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 
- กรณีการใช้งบประมาณในการตรวจสอบการเพาะกล้าและการปลูกป่า มีการตรวจสอบโดยใช้

ระบบดาวเทียมเข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่  
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
- ควรเพ่ิมความโปร่งใสในการด าเนินการโดยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกป่า แผนการ

ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ผ่านเว็บไซตแ์ละแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ได้ และให้มีการใช้เทคโนโลยีติดตามประเมินผลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและโดรนในการตรวจสอบ
พ้ืนที่ปลูกป่าและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ และควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมท้องถิ่นโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า รักษาพ้ืนที่ป่าไม้ผ่านการให้สิทธิการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  
และควรเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบภายในโดยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
ที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการด าเนินงาน และควรให้หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
โดยการเชิญชวนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรหรือมหาวิทยาลัยในการร่วมตรวจสอบและประเมินผล  
การด าเนินงานโครงการปลูกป่า 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าของกรมป่าไม้ 

 - นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอเอกสารที่ระบุจ านวนการเพ่ิมขึ้นของป่าเสื่อมโทรม ๕ ปี
ย้อนหลังของประเทศไทย ว่ามีการเพ่ิมขึ้นจ านวนเท่าไหร่ มีการประกาศพื้นที่ใดบ้างว่าเป็นพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม รวมถึงอยากได้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมามีพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ไหนบ้างที่มีการขอใช้พ้ืนที่เพื่อประโยชน์
ประเภทต่าง ๆ โดยระบุทั้งขนาด สถานที่ วัตถุประสงค์การน าไปใช้ เช่น น าไปด าเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน  รวมถึงวันที่ประกาศว่าพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเมื่อไหร่ รวมถึงวันที่
ขอใช้ป่าเสื่อมโทรมนั้น ๆ ว่ามีการขอใช้เมื่อไหร่  

- นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ขอขั้นตอนในการขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าผ่านหน่วยงานใดและใช้ระยะเวลาเท่าใด  

- นางสาวรักชนก ศรีนอก กรรมาธิการ ขอข้อมูลโครงการปลูกป่าทั้งหมดใช้งบประมาณเป็น
จ านวนเท่าใดแต่ละโครงการ และด าเนินโครงการที่ใด จ านวนกี่ต้นใช้งบประมาณเท่าใด ปลูกต้นชนิดใด 
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๒๘ 
 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  ๙๔,๗๘๒,๔๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- เนื่องจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มีการท าโครงการที่เป็น

ประโยชน์กับประชาชน การส่งเสริมสินค้าท ามือ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน มีทั้งโครงการที่ให้
ความรู้และสนับสนุนธุรกิจในแต่ละท้องถิ่น จึงมีค าถามว่ามีการเลือกพ้ืนที่หรือโครงการที่จะด าเนินการ
ในแต่ละปีงบประมาณอย่างไร และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการที่จะด าเนินการอย่างไร  
 - อยากทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับรองเครื่องหมาย B-mark มีวิธีการ
ด าเนินการอย่างไร สินค้าและบริการแบบใดบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการ B-mark ได้  

- หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีความส าคัญในการช่วยเหลือประชาชน จะท าอย่างไรให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักหน่วยงานนี้
มากขึ้น เพ่ือที่จะได้ขอความช่วยเหลือได้ถูกต้อง 

- จากข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในปีก่อน ๆ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) ควรจะพัฒนาจุดแข็งขององค์กรให้มีความโดดเด่นในเรื่องของโครงการต่าง ๆ ในการ
พัฒนาธุรกิจและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ขอทราบว่ามีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหามลพิษ เช่น ปัญหากลิ่นเสีย
จากโรงงาน แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดิน แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- แนวทางในการเลือกพ้ืนที่โครงการที่มีความพร้อมในพ้ืนที่ที่มีฐานของทรัพยากรในพ้ืนที่ต่อ

ยอดนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในความพร้อมของชุมชนเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการรวมตัว 
ของวิสาหกิจ โดยเป็นการอนุรักษ์  พัฒนาผลิตภัณ ฑ์เพ่ือเป็นการสร้างรายได้  ส่วนข้อจ ากัด  
ของงบประมาณในการขยายงานไปสู่ชุมชน จึงมีการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้หรือชุมชนหรือหน่วยงานอื่น 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชน เข้ามาร่วมด าเนินการ 

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์มีการตรวจประเมนิตามเกณฑ์การประเมินโดยเฉพาะการใช้วัตถุดบิท้องถิ่นลด
การน าเข้า เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปัน
ผลประโยชน์และการอนุรักษ์เพ่ือดูแลฐานทรัพยากร ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนมีจ านวน ๔๐๐ ผลิตภัณฑ์ 

- ในการบูรณาการการแก้ไขปัญหามลพิษ บทบาทของหน่วยงานจะดูแลด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การเพ่ิมรายได้และการอนุรักษ์ ส่วนในเรื่องมลพิษอาจไม่ใช่บทบาทโดยตรง 
ส่วนการร่วมบูรณาการได้ร่วมกับกรมป่าไม้และกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
เพื่อเขตอนุรักษ์ 
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๒๙ 
 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    ๑๒๙,๐๔๗,๒๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไมใ้นประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบถามองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เนื่องจากมีไฟป่าที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัด

กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแนวเขตของ อ.อ.ป. จึงอยากทราบว่า ถ้ามีไฟป่าเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ของหน่วยงานจะ
มีแนวทางในการดับไฟป่าอย่างไร เพราะไม่ใช่ภารกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โดยตรง 

- สอบถามองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว มีคน
มาเที่ยวชมสถานที่จ านวนมาก ในรอบ ๓ ปีล่าสุด มีรายได้ที่จ าแนกเป็นเฉพาะค่าเข้าเยี่ยมชมของคนไทย 
คนต่างชาติ ในส่วนของคนไทยขอให้แยกเป็นกรณีของโรงเรียน ซึ่งมีจะงบประมาณทัศน ศึกษา 
ของโรงเรียน จึงอยากทราบข้อมูลว่ามีจ านวนเท่าไหร่ และโรงเรียนใช้งบประมาณมาเยี่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยวของหน่วยงานรัฐจ านวนเท่าไหร่ 

- สอบถามองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการปลูกไม้สัก อยากให้น าเสนอ
ข้อมูลผลลัพธ์ในการด าเนนิงาน ผลลัพธ์ในการท าธุรกิจ เนื่องจากเป็นองค์กรธุรกิจ อยากให้จ าแนกข้อมูล
ออกมาว่าการปลูกไม้สักมีราคาขายกี่บาทต่อยูนิต ราคาขายแปลงเป็นต้นทุนต่อยูนิตอย่างไร เนื่องจาก  
มีต้นทุนในการแปรรูปและมีต้นทุนเนื้อไม้สัก ต้นทุนในการปลูกไม้สักต่อไร่เป็นจ านวนเท่าไหร่ ต้นทุน  
ในการดูแลต่อไร่ ต่อปี เป็นจ านวนเท่าไหร่ รวมถึงต้นทุนในการเก็บเกี่ยวเท่าไหร่ และผลผลิตต่อไร่ 
เป็นจ านวนเท่าไหร่  

- อยากเสนอแนะเรื่องป่าเศรษฐกิจ และป่ากินได้ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ไม่ทราบว่าองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่ ได้รับการรับรองจากกรมป่าไม้  
กรมอุทยานแห่งชาติฯ หรือที่ราชพัสดุ เช่น พ้ืนที่ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) หรือที่ดินที่ได้รับสิทธิจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ไปส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่า
เศรษฐกิจหรือไม่ รวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนว่า การปลูกป่ามีต้นทุนเท่าไหร่ และต้องใช้เวลากี่ปี
ถึงจะเพ่ิมมูลค่าจากการปลูกพืชเศรษฐกิจนั้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและช่วยปรับสมดุลระบบ
นิเวศให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกด้วย  

- โครงการอุตสาหกรรมช้างเลี้ยงในกิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทยหนึ่งพันเชือก ขอทราบ
ว่าได้มีการด าเนินการไปแล้วในระยะเวลาเท่าใด และงบประมาณเพียงพอหรือไม่ มีการใช้งบประมาณ
จากแหล่งอื่นหรอืไม ่และในกิจกรรมดแูลช้างส าคญัในส านักพระราชวังขอทราบวา่ที่ผ่านมาช้างมีจ านวน
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร อยู่ในความดูแลของหน่วยงานทั้งหมดหรือไม่ 

- แนวโน้มจ านวนช้างป่าและช้างบ้านขอทราบว่ามีจ านวนเพ่ิมขึ้นลดลงเท่าใด 
- โครงการช้างเลี้ยงเพ่ือการอนุรักษ์ กิจกรรมดูแลช้างสัมพันธ์ส านักพระราชวัง มีค่าใช้จ่าย

ต ารวจและทหารที่อารักขา ขอทราบเหตุผลและความจ าเป็น และกิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย
ที่มีค่าอาหารช้างราคาต่างกันกับช้างส าคัญเพราะเหตุใดจึงแตกต่างกัน 

- ค่าใช้จ่ายจัดท าฐานข้อมูลประชากรช้างไทย ขอทราบว่าเป็นช้างแบบใด และค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมบุคลากรขอทราบรายละเอียดว่าต้องอบรมเรื่องใดเพ่ิมเติม 
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๓๐ 
 

- โครงสร้างรายได้จากการขายป่าไม้สามารถแบ่งเป็ นรายได้จากการขายไม้แปรรูป 
และไม่แปรรูปจ านวนเท่าใด 

- หน่วยงานมีแนวทางในการหารายได้เพ่ิมขึ้นอย่างไร เพ่ือลดการขาดทุนและสามารถท าให้
หน่วยงานสร้างก าไรมากขึ้น 

- กรณีมีการยึดไม้ผิดกฎหมายขอทราบว่าได้ให้หน่วยงานน าไปขายต่อหรือน าไปแปรรูปอย่างไร 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการบุกรุกพ้ืนที่สวนป่าสมเด็จ ได้มีมติคณะรัฐมนตรีจัดสรรให้พ้ืนที่ ๙๐๐ ไร่ โดยมีการ 

เข้าตรวจสอบในกระบวนการของรัฐทั้งหมด 
- แนวทางด าเนินการด้านไฟป่า ได้มีการดูแลไฟป่าในเขตสวนป่าของตนเอง โดยมีบุคลากรดูแล

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา แต่หากอยู่นอกเขตพ้ืนที่สวนป่าไม่
อยู่ในอ านาจดูแลจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการส่งเสริมเอกชนปลูกป่าในที่ของราษฎร มีหลักเกณฑ์ในที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง  
ตามกฎหมายที่รัฐอนุญาต 

- ประเด็นเรื่องช้างส าคัญ มีจ านวน ๑๓ ช้าง ได้มอบหมายให้หน่วยงานดูแล ซึ่งมีบริเวณ 
ให้โดยเฉพาะ โดยมีการคุ้มกันและรักษาความปลอดภัย และไม่มีการเคลื่อนย้ายไปที่ใด ส่วนเหตุที่ค่ายา
รักษาโรคแพงกว่าช้างทั่วไปเนื่องช้างมีอายุค่อนข้างเยอะ ในเรื่องโครงการส ารวจช้างเลี้ยงทั่วประเทศ 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลการบริหารช้างเลี้ยงของไทย 

- โครงสร้างรายได้การจ าหน่ายไม้ท่อนและไม้แปรรูป และร้านทั่วประเทศ เนื่องจากมีการติดตั้ง
ได้ไม่นานจึงมีรายได้ไม่มาก ส่วนไม้ของกลางเป็นของหน่วยงานใดจะจัดเก็บไว้ที่หน่วยงานดังกล่าว 

- แนวทางการท ารายได้ หน่วยงานได้ด าเนินโครงการพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์จ านวนสี่พันไร่  
เพือ่พัฒนาเป็นแหล่งรายได้ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลการด าเนินงานในในรอบ ๓ ปีล่าสุด เกี่ยวกับรายได้จากการท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ 

โดยจ าแนกเป็นเฉพาะค่าเข้าเยี่ยมชมของคนไทย คนต่างชาติ ในส่วนของคนไทยขอให้แยกเป็นกรณีของ
โรงเรียน ซึ่งมีจะงบประมาณทัศนศึกษาของโรงเรียน จึงอยากทราบข้อมูลว่ามีจ านวนเท่าไหร่ และ
โรงเรียนใช้งบประมาณมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของหน่วยงานรัฐจ านวนเท่าไหร่ 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการปลูกไม้สัก ผลลัพธ์ในการด าเนินงาน หรือผลลัพธ์ในการท า
ธุรกิจ เนื่องจากเป็นองค์กรธุรกิจ อยากให้จ าแนกข้อมูลว่าการปลูกไม้สักมีราคาขายกี่บาทต่อยูนิต ราคา
ขายแปลงเป็นต้นทุนต่อยูนิตอย่างไร เนื่องจากมีต้นทุนในการแปรรูปและมีต้นทุนเนื้อไม้สัก มีต้นทุนใน
การปลูกไม้สักต่อไร่เป็นจ านวนเท่าไหร่ ต้นทุนในการดูแลต่อไร่ ต่อปี เป็นจ านวนเท่าไหร่ รวมถึงต้นทุน
ในการเก็บเกี่ยวเท่าไหร่ และผลผลิตต่อไร่เป็นจ านวนเท่าไหร่ เพ่ือให้เข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมป่า
ไม้ว่ามีโอกาสและศักยภาพในการสนับสนุนอย่างไรบ้าง 

- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา สถาบันคชบาลแห่งชาติมีจ านวนนักท่องเที่ยวเท่าใด 
ขอรายละเอียดย้อนหลังห้าปี 

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการในการขายป่าไม้ขอข้อมูลร้านที่เปิดทั่วประเทศแต่ละ
สาขาท ารายได้จ านวนเท่าใด 
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๓๑ 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์    ๑๒๙,๑๔๙,๕๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้ 

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างไร 
- สอบถามองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว มีคน

มาเที่ยวชมสถานที่จ านวนมาก ในรอบ ๓ ปีล่าสุด มีรายได้ที่จ าแนกเป็นเฉพาะค่าเข้าเยี่ยมชมของคนไทย 
คนต่างชาติ ในส่วนของคนไทยขอให้แยกเป็นกรณีของโรงเรียน ซึ่งมีจะงบประมาณทัศนศึกษาของ
โรงเรียน จึงอยากทราบข้อมูลว่ามีจ านวนเท่าไหร่ และโรงเรียนใช้ งบประมาณมาเยี่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยวของหน่วยงานรัฐจ านวนเท่าไหร่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ปัจจุบันหน่วยงานมีทั้งหมด จ านวน ๗ แห่ง มีการยกเว้นเข้าค่าเข้าทั้งหมด จ านวน ๖ แห่ง 

ยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการจัดเก็บค่าเข้า แบ่งออกเป็น คนไทย จ านวน ๕๐ บาท คนต่างชาติ ๑๕๐ 
บาท แต่นิสิต นักศึกษา นักเรียน ฟรีค่าเข้า เฉลี่ยตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ เนื่องจาก
นิสิต นักศึกษา นักเรียน ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจะส่งเสริมการอนุรักษ์ต่าง ๆ รายหลักของหน่วยงาน 
เกิดจากคนไทยที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี และชาวต่างชาติ ประกอบกับชาวต่างชาติในปัจจุบันมีความสนใจ 
ที่จะเข้ามาเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี อย่างมีนัยยะส าคัญ 

- องค์การสวนพฤกษศาสตร์มุ่งเน้นในเรื่องพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ จึงไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่อง
การหาได้ราย ส่วนที่มาขอรับการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน และอาคารมีอายุการใช้งาน
มาประมาณ ๓๒ ปี และการพังทลายของหน้าดิน ท าให้เกิดความช ารุดทรุดโทรม รวมถึงการปรับปรุง 
ในเรื่องเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อการบริหารจัดการในปัจจุบัน 

- กรณีสวนพฤกษศาสตร์ที่จังหวัดอุบล เน้นในเรื่องไม้หายากและใกล้ศูนย์พันธุ์  อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานที่มีสวนพฤกษศาสตร์เช่นเดียวกัน คือ กรมป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้และหน่วยงานมีนักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินงานร่วมกันเป็นอย่างดี  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลในรอบ ๓ ปีล่าสุด เกี่ยวกับรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ โดยจ าแนกเป็นเฉพาะค่าเข้าเยี่ยมชมของคนไทย คนต่างชาติ ในส่วนของคน
ไทยขอให้แยกเป็นกรณีของโรงเรียน ซึ่งมีจะงบประมาณทัศนศึกษาของโรงเรียน จึงอยากทราบข้อมูลว่า
มีจ านวนเท่าไหร่ และโรงเรียนใช้งบประมาณมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของหน่วยงานรัฐจ านวน
เท่าไหร่ 
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องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย   ๒,๐๗๐,๑๖๐,๔๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบการสร้างแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายาก ในการขยายพันธุ์เพื่อป้องกัน

และการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ที่ส าคัญ และการฟ้ืนฟูเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจสัตว์ป่า หน่วยงานมี
นโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีสวนสัตว์ดุสิต ปัจจุบันอยู่บนพ้ืนที่ปทุมธานีที่เป็นรอยต่อกับล าลูกกา โดยในอนาคต 

มีแผนการเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้าไปในพ้ืนที่สวนสัตว์ ขณะนี้ทางจังหวัดก าหนดไว้ในแผนบูรณการ  
ที่จะสร้างระบบขนส่งเข้าไปในพื้นที่  

- รายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักเรียนในปี ๒๕๖๗ มีนักเรียนที่เข้ามาเรียนรู้ในสวน
สัตว์ จ านวน ๔๓๐,๐๐๐ คน ในระยะเวลา ๙ โดยมีค่าใช้จ่ายหัวละประมาณ ๕๐ บาท คาดว่าประมาณ
สิ้นปีจะเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๐๐,๐๐๐ คน โครงการนี้จะแตกต่างจากเดิมหน่วยงานได้รับงบสนับสนุนจากรัฐ 
ในการน านักเรียนมาเรียนรู้ในสวนสัตว์ จ านวน ๖๐ บาท หลังจากปี ๒๕๖๕ รัฐไม่อุดหนุนงบประมาณ
ในส่วนนี้ เนื่องจาก โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีงบประมาณในการจัดทัศนศึกษา ส าหรับในปี ๒๕๖๗  
มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คน ส่วนรายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- การด าเนินการตามข้อสังเกตในปีที่ผ่านมา หน่วยงานมีจัดท าสโมสรที่ซื้อครั้งเดียวสามารถ
เที่ยวได้ทุกสวนสัตว์ ๖ แห่ง ทั่วประเทศในราคา ๓,๐๐๐ บาท เฉลี่ยต่อวัน ไม่ถึงวันละ ๑๐ บาท  

- กรณีจ านวนนักเรียนตามเอกสารหน้า ๖ ที่หายไป เป็นการท าระบบบัญชีของสวนสัตว์โดยจะ
แยกว่าโครงการไหนเป็นโครงการฟรีและโครงการไหนเป็นโครงการที่จัดเก็บเงิน จึงมีการแยกให้เห็นถึง
ความแตกต่าง 

- กรณีการบริจาคอุปถมัภ์สัตว์ป่าอยู่ในระหวา่งการปรับปรุง เนื่องจากการบริจาคให้กองทุนสัตว์
ป่ามีผู้ร้องขอในเรื่องการลดหย่อนภาษี หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องปรับให้เข้าไปใช้กับกองทุนเพ่ือสัตว์ป่า 
ที่มีมานานแล้ว และการปรับปรุงเพ่ือให้ผู้ที่บริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้  เพ่ือจะได้น ารายได้ 
ไปพัฒนาส่วนที่องค์การสวนสัตว์ขาดแคลน เช่น อาหารสัตว์บางกลุ่ม ยารักษาโรค และปรับปรุงสถานที่
ของสัตว์บางประเภทท่ีไม่ได้รับการจัดสรร 

- กรณีงบลงทุน จ านวน ๑,๘๗๒ ล้านบาท ประกอบด้วยสวนสัตว์แห่งใหม่ จ านวน ๑,๕๖๒  
ล้านบาท และสวนสัตว์อื่น ๆ ที่เป็นสัดส่วนตามจ านวนประมาณ ๒๙๐ ล้านบาท ทุกสวนสัตว์เฉลี่ยจะได้
ประมาณ ๓๐ – ๔๐ ล้านบาท เพ่ือน ามาปรับปรุงส่วนส าคัญ เช่น โรงพยาบาล ระบบสาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า ระบบการให้บริการ ระบบดูแลสัตว์ป่วยสัตว์ชรา  

- กรณีสวนสัตว์จังหวัดอุบลหน่วยงานมีการงานทุกเทศกาล โดยให้ เด็กพิการ ผู้สูงอายุ  
เด็กด้อยโอกาส สถานที่ดูแลเด็กพิเศษ เข้าสวนสัตว์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  

- กรณีสวนสัตว์สัญจร เป็นโครงการที่หน่วยงานใช้โปรแกรมที่น าหลักสูตรการเรียนรู้ของ  
สวนสัตว์ การสร้างความรู้ความเขา้ใจในการอนุรกัษ์สัตว์ป่า และตัวอย่างสายพันธุ์สัตว์บางชนิดที่น าออก
นอกสวนสัตว์ได้ ซากสัตว์ป่าที่ได้รับการสตาฟ รวมถึงภูมิปัญญาต่าง ๆ เกมการละเล่นให้กับโรงเรียน 
ที่ไม่มีโอกาสมา เช่น ในแต่ละปีหน่วยงานจะขึ้นไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กชาวเขาบนดอย จ านวน ๒ ครั้ง 
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ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ ๒ วัน โดยเฉลี่ยทุกสวนสัตว์จัดกิจกรรมแบบนี้ได้ประมาณ  
๑๖ – ๒๐ ต่อปี 

- กรณีความล่าช้าในการก่อสรา้งสวนสัตวแ์หง่ใหม ่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องมีการออกแบบ
ก่อสร้างบนพ้ืนที่เปล่า ประกอบพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ทุ่งน้ าสภาพดินอ่อน ท าให้การด าเนินการ 
ในช่วงแรกประสบปัญหาดินอ่อนตัว ต้องรอให้ดินเกิดการทรุดตัวจึงจะถมดินได้จึงเกิดความล่าช้า  
และมีการปรับปรุงแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น หน่วยงานมีแผนเร่งรัดเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ซึ่งงบประมาณปี 
๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ส่วนปี ๒๕๖๗ ในช่วงปลายปีจะได้รับงบประมาณ ๔๙๐ ล้านบาท 
และจะด าเนินการให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน และงบประมาณปี ๒๕๖๘ ที่ได้รับในแผนงานต้อง
ก่อสร้างให้เกินกว่างบที่ได้รับประมาณ ๖๘๐ ล้านบาท เพ่ือจะได้ต่องบประมาณในปี ๒๕๖๙ อย่างไร 
ก็ตาม การก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่หน่วยงานได้ท าประชาพิจารณ์กับชุมชนให้ทราบถึงความคืบหน้า
ของโครงการที่อยู่รอบ ๆ สวนสัตว์ จ านวน ๔ อ าเภอ ส่วนรายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
หน่วยงานมีเป้าหมายเกี่ยวกับสัตว์หายากส าคัญของชาติหลายชนิดที่ต้องท าการศึกษา อนุรักษ์ 
ขยายพันธุ์ เพื่อคืนสู่ธรรมชาติ เช่น นกกระเรียน นกเงือก นกกระสาคอขาว และเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
พญาแร้ง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะในรูปแบบรายการ  
ทางโซเชียลมีเดียเพ่ิมมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้ภารกิจของสวนสัตว์ต่อไป 

- อยากให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสร้างสวนสัตว์ในพ้ืนที่ใกล้กรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากมีการยกเลิกสวนสัตว์ดุสิตไปแล้ว เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับทัศนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสัตว์
ชนิดต่าง ๆ 

- สอบถามองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว มีคนมาเที่ยวชมสถานที่จ านวนมาก ในรอบ ๓ ปีล่าสุด มีรายได้ที่จ าแนกเป็นเฉพาะค่าเข้า
เยี่ยมชมของคนไทย คนต่างชาติ ในส่วนของคนไทยขอให้แยกเป็นกรณีของโรงเรียน ซึ่งมีจะงบประมาณ
ทัศนศึกษาของโรงเรียน จึงอยากทราบข้อมูลว่ามีจ านวนเท่าไหร่ และโรงเรียนใช้งบประมาณมาเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวของหน่วยงานรัฐจ านวนเท่าไหร่ 

- สอบถามองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เอกสารชี้แจงหน้าที่ ๖ เป็นตารางเปรียบเทียบ
จ านวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ ข้อสังเกตปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ มีส่วนที่หายไป คือ โครงการน านักเรียนเข้าชมฟรี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ กว่าคน ส่วนในปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ไม่ปรากฏข้อมูล  
จึงอยากทราบว่า ปัจจุบันยังมีโครงการดังกล่าวหรือไม่ 

- สอบถามโครงการที่เกี่ยวกับนักศึกษา ครู ทหาร ต ารวจ ที่ข้อมูลไม่ปรากฏในปีนี้ จึงอยาก
สอบถามว่ายังไม่ได้บันทึกรายละเอียดของโครงการหรือว่าไม่มีโครงการนี้แล้ว  

- สอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เนื่องจากมีข้อมูลระบบ  
รับบริจาคและอุปถัมภ์สัตว์ป่าออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้  
จึงอยากทราบว่าได้ด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด เงินบริจาคที่ได้รับจะน าไปใช้ท าอะไรบ้าง  

- สอบถามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีโครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ 
การท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ โดยใช้งบประมาณ ๑,๘๗๒ ล้านบาท เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบต่าง ๆ 
สวนสัตว์แต่ละแห่งมีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง  
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- สืบเนื่องจากข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการท า Passport ท่องเที่ยว
สวนสัตว์สะสมแต้ม แต่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้จัดท าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
“บัตรเดียว เที่ยวทุกที่” ในราคา ๑๙๙ บาท แต่เงื่อนไขอาจจะยังไม่ชัดเจน คือ ๑๙๙ บาท ไม่ใช่ว่าเป็น
บัตรหนึ่งใบสามารถเที่ยวได้ทุกที่ แต่เป็นการน าไปใช้เป็นส่วนลดร้อยละ ๓๐ ใช่หรือไม่ ซึ่งอาจจะท าให้
ประชาชนทั่วไปเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะว่าชื่อโครงการอาจท าให้เข้าใจได้ว่าจ่ายเงิน ๑๙๙ บาท  
ครั้งเดียว แล้วสามารถน าบัตรไปใช้ได้กับสวนสัตว์ทุกแห่ง  

- อยากให้มีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มากขึ้น เนื่องจากภายหลังการแพร่
ระบาดของโควิด-๑๙ สวนสัตว์น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยและคนต่างประเทศให้ความสนใจ
หากมีโปรโมชั่นใหม่ ๆ หรือมีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ แต่ปัจจุบันประชาชนต้องไป
สืบค้นข้อมูลเอง จึงอยากให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลในรอบ ๓ ปีล่าสุด เกี่ยวกับรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ โดยจ าแนกเป็นเฉพาะค่าเข้าเยี่ยมชมของคนไทย คนต่างชาติ ในส่วนของ  
คนไทยขอให้แยกเป็นกรณีของโรงเรียน ซึ่งมีจะงบประมาณทัศนศึกษาของโรงเรียน จึงอยากทราบ
ข้อมูลว่ามีจ านวนเท่าไหร่ และโรงเรียนใช้งบประมาณมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของหน่วยงานรัฐ
จ านวนเท่าไหร่ 

- นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติมดังรายการต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลโครงการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว

ภายในสวนสัตว์ ซึ่งใช้งบประมาณ ๑,๘๗๒ ล้านบาท เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบต่าง ๆ โดยขอ
รายละเอียดโครงการเพ่ิมเติมว่า สวนสัตว์แต่ละแห่งมีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง  

๒ . รายละเอียดข้อมูลโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “บัตรเดียว เที่ยวทุกที่” ในราคา  
๑๙๙ บาท เนื่องจากเงื่อนไขอาจจะยังไม่ชัดเจน กล่าวคือ ราคา ๑๙๙ บาท ไม่ใช่ว่าเป็นบัตรหนึ่งใบ
สามารถเที่ยวได้ทุกที่ แต่เป็นการน าไปใช้เป็นส่วนลดร้อยละ  ๓๐ ใช่หรือไม่ ซึ่งอาจจะท าให้ประชาชน
ทั่วไปเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะว่าชื่อโครงการอาจท าให้เข้าใจได้ว่าจ่ายเงิน ๑๙๙ บาท ครั้งเดียว  
แล้วสามารถน าบัตรไปใช้ได้กับสวนสัตว์ทุกแห่ง 

- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอทราบในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์สัตว์สู่
สังคมความรู้ ขอรายละเอียดกิจกรรมโครงการสวนสัตว์สัญจร ด าเนินการที่ใดบ้าง มีรายละเอียดอย่างไร 

- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ สวนสัตว์เขาดินแห่งใหม่ สัญญาก่อสร้างเป็นไปด้วย
ความล่าช้า ขอทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และขอให้น าส่งภาพการก่อสร้างสวนสัตว์ล่าสุด 

- นายอดิพงษ์  ฐิติพิทยา กรรมาธิการ ขอทราบการสร้างแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
หายาก ในการขยายพันธุ์เพ่ือป้องกันและการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ที่ส าคัญ  และการฟ้ืนฟูเพ่ือให้
ประชาชนเข้าใจสัตว์ป่า หน่วยงานมีนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการอย่างไร 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๗ นาฬิกา 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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